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Editor’s 
Note

สวัสดีครับคุณผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 อย่างรวดเร็ว แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะไว้วางใจได้ แต่ขณะน้ีนักวิทยาศาสตร์ 
ทัว่โลกเร่งพฒันาวัคซนีปอ้งกันไวรสักอ่โรค COVID-19 และเริม่มขีา่วการทดลองใชว้คัซนีจริงแล้วในหลาย
ประเทศ ซึง่ตอนนีม้วีคัซีนอยา่งนอ้ย 13 ชนดิแลว้ ทีก่ำาลงัเขา้สูก่ารทดสอบขัน้สดุทา้ย โดยเป็นความหวงั
ในการยุติการระบาดของไวรัสที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

สำาหรับนิตยสารสารวิทย์ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2563 เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ซึ่งทาง สวทช. 
ไดค้ดัสรรเทคโนโลยเีดน่ท่ีคาดวา่จะสง่ผลกระทบอยา่งชดัเจนเปน็วงกว้างในอกี 3-5 ปขีา้งหนา้ ในขณะที ่
บางเทคโนโลยีนั้นอาจพลิกโฉมธุรกิจในยุคนิวนอร์มัลได้โดยสิ้นเชิง

ซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่า เทคโนโลยีใดจะสามารถกอบกู้ประเทศของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ 
พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ และแน่นอนว่า สวทช. ก็ได้ทุ่มเททรัพยากร
อยา่งเตม็กำาลงัความสามารถ เพือ่สรา้งความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม สำาหรบั
ตอบโจทย์ปัญหาสำาคัญ และนำาพาประเทศให้ก้าวพ้นทุกวิกฤตการณ์ไปได้

สุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่าน มีความสุขกับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ พ.ศ. 

2564 แล้วพบกันใหม่กับนิตยสาระวิทย์ในปีหน้าที่จะเพิ่มเนื้อหาให้น่าสนใจมากขึ้นครับ  ☺
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สารบัญ

Cover Story
	ระเบียงข่�ววิทย์-
เทคโนฯ	ไทย

หน้�ต่�งข่�ววิทย์-
เทคโนฯ	โลก

Sci-
infographic ส�ระ	App

ร้อยพันวิทย� สภ�ก�แฟ
ห้องภ�พ
สัตว์ป่�ไทย

เปิดโลก
นิท�นด�ว

อ๋อ	!	มันเป็น
อย่�งนี้นี่เอง

3 12 17

22 25 28

35

48

29 40

Sci Quiz 53

ส�ระวิทย์
ในศิลป์ 41 45

คำ�คมนักวิทย์ 5450



3 ธันวาคม 2563

Cover
Story

กองบรรณาธิการ

จับตา “10 เทคโนโลยี”
พลิกโฉมธุรกิจในยุคนิวนอร์มัล

สถานการณ์โควิด 19 กินเวลายาวนานมาเกือบปี ถือเป็นวิกฤตการณ์คร้ังใหญ่
ของมวลมนุษยชาติที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดและความท้าทายอีกหลายด้าน 
ทัง้ความพรอ้มของระบบสาธารณสขุ ภาวะเศรษฐกจิทีต่กต่ำาอยา่งรนุแรง ปญัหา
สิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้ขัน้วกิฤต และวิถชีีวติของผูค้นในสงัคมท่ีจะเปลีย่นแปลงไปภาย
หลงัยคุโควดิ 19 หรอืทีเ่รยีกวา่ “ชีวติวถิใีหม”่ หรอื “นวินอรม์ลั” (new normal) 

เพื่อใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์ปัจจุ บัน

และเตรียมพร้อมสำาหรับชีวิตวิ ถีใหม่ 

สำ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน THAILAND 

TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด  

“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน 

(Technologies and Innovations for 

Investment in The New Normal)” โดย

จัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นคร้ังแรก

อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 และไฮไลต์ของงานนี้คือ

การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยี

ที่น่าจับตามอง (10 Technologies to 

Watch) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  

ผูอ้ำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้คัดสรร

เทคโนโลยีเด่นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ

อย่างชัดเจนเป็นวงกว้างในอีก 3-5 ปี 

ข้างหน้า ในขณะที่บางเทคโนโลยีนั้นอาจ

พลิกโฉมธุรกิจในยุคนิวนอร์มัลได้ โดย

สิ้นเชิง
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การระบาดของโรคโควดิ 19 เริม่ตัง้แต่

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแต่ละ

ประเทศก็มีการจัดการกับการระบาด

ของโรคเพื่อให้อยู่กับสถานการณ์โควิด

แบบในปัจจุบันได้ โดยหลักๆ จะใช้ 3 วิธี  

คอื การสรา้งภมิูคุม้กันหมู ่(herd immunity)  

การพัฒนายารักษาโรคโควิด 19 และ

การพัฒนาวัคซีน ซึ่ งทั่ วโลกรวมทั้ ง

ประเทศไทยเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด 19 

และพยายามที่จะผลักดันให้ผลิตเพื่อ

ออกมาใช้ได้เร็วที่สุด ปัจจุบันมีการใช้

เทคโนโลยีวัคซีน 4 รูปแบบเพื่อพัฒนา

วัคซีนโควิด 19 ได้แก่

 รูปแบบที่หน่ึง คือ virus vaccine 

เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้ ในการพัฒนา

วัคซนีทัว่ไป คอืใชต้วัไวรสัทัง้ตวัมาเปน็ตวั

กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีทั้ง

วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำาให้อ่อนฤทธ์ิและวัคซีน

เชื้อตาย 

 รูปแบบที่สอง คือ protein-based 

vaccine หรือ subunit vaccine เป็นการ

เอายีนของเชื้อ SARS-CoV-2 ไปใส่ใน

แบคทเีรยีหรอืยสีต ์แลว้ใหแ้บคทเีรยีหรอื

ยีสต์สร้างโปรตีนข้ึนมา โดยก่อนจะนำา

ไปฉีดเข้าร่างกาย จะต้องเติม adjuvant 

ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่ทำาให้ร่างกายสร้าง

ภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วย 

 รูปแบบที่สาม คือ nucleic acid  

vaccine เป็นการตอ่ยอดใชส้ารพนัธกุรรม

ของแบคทีเรียหรือยีสต์ที่มีการเติมยีน

ของเชื้อ SARS-CoV-2 มาใช้ประโยชน์ 

มี 2 รูปแบบ ได้แก่ DNA vaccine และ 

mRNA vaccine ซึ่งทั้งสองรูปแบบน้ี

จำาเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตวันำาสง่ ไดแ้ก่ lipid 

nanoparticle หรือ gene gun ด้วย โดย

ถา้เปน็ DNA vaccine ตอ้งนำาสง่เขา้ไปยัง

นิวเคลียส และหากเป็น mRNA vaccine 

ตอ้งนำาสง่ไปยงัไซโทพลาซมึ เพือ่ใช้กลไก

ของรา่งกายเปลีย่น DNA หรอื mRNA ให้

เป็นโปรตีนท่ีทำาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

ต่อเชื้อก่อโรค 

 รูปแบบที่สี่ คือ viral vector vaccine  

เป็นเทคโนโลยีที่ ใช้ ไวรัสวัคซีนที่มีอยู่

แล้วมาเป็นตัวนำาส่ง โดยออกแบบให้

วัคซีนเหล่านี้สามารถนำายีนของเชื้อ 

SARS-CoV-2 เขา้สู่รา่งกาย ตัวอยา่งเชน่  

การสร้างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มียีนของ 

SARS-CoV-2 ทำาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน 

ได้ทั้งโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ 

หรือใช้ adenovirus vaccine 

 ในประเทศไทยมีการพัฒนาวัคซีน

ทั้ง 4 รูปแบบ โดยคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ  

University of Pennsylvania ในการ

พัฒนาสูตรวัคซีน mRNA และวางแผน

ให้ Bionet Asia ผลิตเพื่อทดสอบในเชิง

คลินิก ปัจจุบันได้ผลทดสอบในลิงแล้ว 

ส่วนบริษัท Siam Bioscience ร่วมมือกับ

บริษัท AstraZeneca และ University of 

Oxford พัฒนา viral vector vaccine โดย

ใช้ adenovirus เป็นตัวนำาส่ง 

 สำาหรับ สวทช. พัฒนาต้นแบบวัคซีน 

3 รูปแบบ ยกเว้นรูปแบบ virus vaccine  

ที่ ต้ อง ใ ช้ เชื้ อ ไ วรั ส  SARS-CoV-2 

เนื่องจากยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่มีความ

ปลอดภัยระดับ 3 อย่างไรก็ตามหากดู

ความก้าวหน้าในระดับโลก ปัจจุบันยัง

ไม่มีวัคซีนที่ผ่านการรับรองที่พร้อมผลิต

เชิงพาณิชย์ แต่ก็มีหน่วยงานท่ีมีความ

ก้าวหน้าในขั้นทดลองเฟส 3 เช่น บริษัท 

Pfizer และ BioNTech ของสหรัฐอเมริกา 

เป็น mRNA vaccine ซึ่งประกาศความ

สำาเร็จในการวิจัยเชิงคลินิกระยะท่ี 3 (ณ 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และได้ 

ยื่นขอ emergency use authorization  

(EUA) จาก U.S. Food and Drug  

Administration (FDA) แล้ว มีคู่แข่งใน

แพลตฟอร์มเดียวกันคือ Moderna ของ

สหรัฐอเมริกา

01
วัคซีนโควิด 19
(COVID-19	Vaccines)
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ความชราเกิดจากกลไกในร่างกาย 

เราเอง เชน่ มกีารสะสมของสารพันธกุรรม 

ที่ถูกทำาลาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะสิ่งแวดล้อมในเซลล์ที่มีผลต่อ

ความเสถียรหรือการทำางานของดีเอ็นเอ 

ที่เรียกรวมๆ ว่า สภาวะเหนือพันธุกรรม 

(epigenetics) เพราะมีสิ่งแวดล้อมมาส่ง

ผลกระทบด้วย 

 ยาแก้ ไขความชราถือเป็นหนึ่งใน

เทคโนโลยีแห่งความหวังของโลกที่ก้าว

เขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุนอกจากจะช่วยใหเ้รา

มีชีวิตยืนยาวแล้ว ที่สำาคัญคือจะช่วยให้

เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยชราได้อย่าง

มีคุณภาพและมีความสุข

 ปัจจุบันมีสถาบันวิจัยทั่วโลกวิจัยและ

พัฒนายาแก้ไขความชรา มียาหลายชนิด

ก้าวหน้าไปสู่การทดลองทางคลินิกใน

มนุษย์แล้ว เช่น ยา Metformin สำาหรับ

ต่อต้านความชราของวิทยาลัยการแพทย์

อัลเบิ ร์ตไอน์สไตน์แห่งมหาวิทยาลัย 

เยชีวา ยารักษาโรคพาร์กินสันของบริษัท  

Alkahest ยารักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 

ในผู้สูงอายุของบริษัท ResTORbio ยา

รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของบริษัท UNITY 

Biotechnology 

 สำาหรับในประเทศไทยก็มียาอายุวัฒนะ  

REDGEMs หรือ มณีแดง เพื่อแก้ไข 

ความชรา ซึ่ ง เป็นผลงานวิ จั ยของ  

ศ. ดร. นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร จาก 

คณะแพทยศาสต ร์  จุ ฬ าล งก รณ์

มหาวิทยาลยั นกัวจิยัแกนนำา สวทช. ทีพ่บวา่  

ความชราของดีเอ็นเอเป็นสภาวะเหนือ

พันธุกรรม เกิดจากการลดลงของข้อต่อ

ดีเอ็นเอซ่ึงทำาให้รอยโรคของดีเอ็นเอ 

เพิ่มขึ้น จึงพัฒนายามณีแดงที่จะช่วย

เพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอในเซลล์ ทำาให้รอยโรค

ของดีเอ็นเอลดลง เซลล์กลับมามีรูปร่าง

และทำางานได้เหมือนเซลล์ปกติ

 ปัจจุบันมีการทดสอบใช้มณีแดง

ในเซลล์และในหนูทดลองแล้ว พบว่า

สามารถสร้างข้อต่อดีเอ็นเอได้ เซลล์ที่

ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและการทำางาน

เหมือนเซลล์ปกติ แผลไฟไหม้ ในหนู

ทดลองหายเร็วข้ึน ไขมันลงพุงลดลง  

หนูชรามีความจำาดีข้ึนและคล่องแคล่ว 

ว่องไวพอๆ กับหนูหนุ่มสาว ถ้ามณีแดง

ผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ ก็จะนำาไปใช้

เพื่อการรักษาโรคทางผิวหนัง เช่น แผล

เบาหวาน แผลไฟไหม้น้ำาร้อนลวก แผล

คนชรา และโรคอื่นๆ เช่น กระดูกผุ 

ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ ร่างกาย

เสื่อมโทรมจากเบาหวานหรือความชรา 

และสมองเสื่อม 

ปัจจุบันเร่ิมมีการนำา Internet of 

Things หรือ IoT มาใช้งานในด้านการ

ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ IoT ใน

รปูแบบอปุกรณส์วมใสอ่ยา่งสมารต์วอตช์

ที่สามารถวัดและบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ส่วนบุคคล เช่น สัญญาณชีพ ความดัน  

อุณหภูมิ ความถี่ของการไอจาม ฯลฯ 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำาขึ้น และ

เทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นนั้น สามารถ

รองรับการทำางานของอุปกรณ์ IoT  

จำานวนมากๆ ได้พร้อมๆ กัน (massive 

IoT) ทำาให้การติดตามสุขภาพผู้ป่วย

ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ (mobile medical  

devices) ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

02
ยาแก้ความชรา
(Rejuvenating	Drug)

03
อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิง่สุขภาพ
(Internet of Health 
Things,	IoHT)
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ประกอบกับการระบาดของโรคโควิด 19 

ทำาให้คนส่วนใหญ่พยายามลดความเสี่ยง

โดยหลีกเลี่ยงการไปตรวจติดตามโรค

เรื้อรังที่โรงพยาบาล ทำาให้อุปกรณ์ IoT 

ด้านสุขภาพมีแนวโน้มที่จะได้รับความ

นิยมมากขึ้น 

 การทำางานของระบบ IoT ทางด้าน 

สุขภาพ หรือ Internet of Health 

Things, IoHT ประกอบด้วย 3 ส่วน

หลัก ส่วนแรกคือ เซนเซอร์ ที่อยู่ใน

อุปกรณ์สวมใส่หรือเครื่องมือแพทย์ต่างๆ 

เพื่อใช้วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย เช่น 

ความดันโลหิต อุณหภูมิ อัตราการเต้น

หัวใจ สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยส่ง

ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปเก็บยังส่วน

ที่สองคือ ฐานข้อมูลสุขภาพ ที่เก็บข้อมูล

สขุภาพของแตล่ะบคุคล ทัง้ขอ้มลูทีว่ดัได้

จากเซนเซอร์และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ 

และส่วนสุดท้ายคือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์

ข้อมูล ที่ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 

สำาหรับแพทย์ตรวจติดตามและวินิจฉัย 

รวมทั้งแสดงผลกลับไปยังตัวผู้ป่วย

 ปจัจุบนับรษัิท Startup ในตา่งประเทศ

หลายแห่งออกผลิตภัณฑ์ IoHT ในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุบ้าง

แล้ว เช่น ตรวจติดตามโรคหัวใจ ตรวจ

ติดตามโรคเบาหวาน และประยุกต์ ใช้

เพ่ือตดิตามอาการของผูป่้วยโรคโควดิ 19  

ระหว่างกักตัวที่บ้าน

 ในประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงาน

วิจัยพัฒนาในเรื่องนี้  เช่น ศูนย์วิจัย

เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและ

เครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้นำา  

IoHT มาประยุกต์ใช้ ในการป้องกันการ

หกล้มของผู้ สูงอายุ โดยพัฒนาเป็น

อุปกรณ์เซนเซอร์สำาหรับสวมใส่หรือ 

ติดไว้บนร่างกาย เพื่อตรวจวัดการ

เคล่ือนไหวของผู้สวมใส่ หากพบว่า 

อยู่ ใ นท่ าท างที่ เ สี่ ย ง ต่ อการหกล้ ม 

เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปแจ้งเตือน 

ผู้ดูแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้

เซนเซอร์มีขนาดเล็กลง ทนทานต่อการ

ใช้งาน และมี data analytics ที่แม่นยำา

มากยิ่งขึ้น

โลกทุกวันน้ีเข้าสู่ยุคที่ เต็มไปด้วย

ข้อมูลต่างๆ มากมาย จึงจำาเป็นต้องมี

เทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่

และเทคโนโลยีที่ช่วยในการประมวลผล

ข้อมูลจำานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นจึงมีความพยายามในการพัฒนา

ชิปคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้รวดเร็ว

เหมือนกับสมองของมนุษย์ท่ีสามารถ

เช่ือมต่อข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อน

หลายมิติได้พร้อมกัน เรียกว่า นิวโรมอร์

ฟิกชิป หรือชิปสายพันธุ์ใหม่

 นิ ว โรมอ ร์ ฟิกชิป เ ลียนแบบการ

ทำางานของสมองและเส้นประสาทของ

มนุษย์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำางานคล้ายกับ

เซลล์ประสาทในสมอง และพัฒนาส่ิง

ที่เรียกว่า ไซแนปส์ (Synapse) หรือจุด

ประสานประสาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษ

ทีท่ำาหนา้ทีเ่สมอืนลำาเลยีงขอ้มลูจากเซลล์

ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้ หรือ

จากหน่วยประมวลผลหนึ่งไปยังอีกหน่วย

หนึง่ได้ เพือ่ประมวลผลและจดัเกบ็ขอ้มลู

หลายอยา่งไดพ้รอ้มกนัเหมอืนกบัท่ีสมอง

ของมนุษย์ทำาได้ รองรับการทำางานขั้นสูง

ที่มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน ด้วยความ

รวดเร็วกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบริษัทและ

หน่วยงานวิจัยชั้นนำาของโลกหลายแห่ง

วิจัยและพัฒนานิวโรมอร์ฟิกชิป เช่น

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท IBM พัฒนา

ชิป SyNAPSE  ที่ในชิปหนึ่งตัวประกอบ

ด้วย "คอร์" ที่สามารถประมวลผล เก็บ

ข้อมูลในหน่วยความจำา และสื่อสารกับ

คอร์อื่นๆ ได้ภายในตัวเอง 

 ปี พ.ศ. 2559 นักวิจัยจาก Princeton 

University สร้างนิวโรมอร์ฟิกชิปที่ใช้

แสงเลียนแบบการส่งสัญญาณประสาท

ภายในสมอง สามารถประมวลผลทาง

04
ชิปสายพันธ์ุใหม่
(Neuromorphic Chip)
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คณิตศาสตร์ได้เร็วกว่า CPU ทั่วไปถึง 

1,960 เท่า

 ปี พ.ศ. 2560 บริษัท Intel พัฒนา 

ชิป Loihi ที่สามารถเรียนรู้ชุดข้อมูลได้

ดว้ยความเรว็ทีส่งูกว่าชปิบนคอมพวิเตอร์

ทั่วไปถึง 1 ล้านเท่า โดยใช้พลังงานน้อย

ลง 1,000 เท่า

 และในปี พ.ศ. 2563 บริษัท Intel ร่วม

กับมหาวิทยาลัย Cornell ทดสอบและ

พัฒนาความสามารถของชิป Loihi โดย

ให้ประมวลผลเพื่อแยกแยะและจดจำา

กลิ่นของสารเคมีที่เป็นอันตรายได้ พบว่า 

Loihi สามารถแยกแยะกลิ่นสารเคมีได้

ถึง 10 ชนิด ในสภาวะที่มีกลิ่นอื่นปะปน

อยู่ด้วย ซึ่งความสามารถนี้ ถ้าใช้ deep 

learning อื่นๆ จะต้องใช้ข้อมูลตัวอย่าง

มากกว่า 3,000 ชุด 

 คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้า นิวโรมอร์- 

ฟิกชิปจะเป็นหัวใจสำาคัญท่ีช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานของปัญญา

ประดิษฐ์ ให้เก่งและสามารถทำางานแทน

มนุษย์ได้หลายด้านมากขึ้น ทั้งในงาน

ด้านการแพทย์ ที่นำามาใช้ ในการวินิจฉัย

โรคจากรูปภาพทางการแพทย์ได้รวดเร็ว

มากกว่าและแม่นยำายิ่งขึ้น ด้านยานยนต์

อัตโนมัติ ที่สามารถนำาทาง ตอบสนอง 

และโต้ตอบกับยานพาหนะอื่นๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งสัญญาณและไซเรน และ

ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เมื่อคอมพิวเตอร์มีสมองหรือชิปที่มา

จากการเลียนแบบการทำางานของสมอง

ของมนุษย์ ก็ยิง่ทำาใหค้อมพวิเตอรม์คีวาม

สามารถคล้ายมนุษย์มากขึ้น

 Vision Communication หรือ 

“การสื่อสารด้วยภาพ” เป็นรูปแบบการ

สื่อสารยุคใหม่ ที่เกิดข้ึนจากวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ในการ

ทำาให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้าย

มนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ 

โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ 

หรือท่ีเรียกวา่มปีญัญานัน่เอง ซึง่ประกอบ

ด้วย 2 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มที่มีการกระทำาคล้ายมนุษย์ 

(acting humanly) คือ สื่อสารกับมนุษย์

ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ มีจังหวะการพูด 

กะพริบตา ส่ายหน้า หรือแสดงอารมณ์

และความรูส้กึออกมาทางใบหนา้ เชน่ คิว้ 

ตา สายตา และมุมปาก

 2) กลุ่มที่มีการคิดแบบมีเหตุผล 

(thinking rationally) สามารถวิเคราะห์

อารมณ์ไดจ้ากใบหนา้ แยกแยะและจดจำา

ใบหนา้ได ้สามารถแยกเสยีงพดู วเิคราะห์

ความหมาย อารมณ์ ความต้องการของ

เสียง เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบค้นหา

ข้อมูล

 ปจัจบุนัเริม่มกีารนำาเทคโนโลย ีVision 

Communication ไปใช้งานด้านการสร้าง

ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ไซไฟเร่ือง 

Gemini Man (เจมิไน แมน) ที่แสดงนำา

โดย “วิล สมิธ” ซึ่งเข้าฉายในปี 2562 อีก

ตัวอย่างที่เริ่มมีให้เห็นบ่อยและใกล้ตัว

เรามากขึ้น คือการนำาไปใช้งานด้านการ

สื่อสาร เช่น ในจีนมีการสร้างตัว avatar 

ของผู้ประกาศข่าวหรือผู้ประกาศข่าว

เสมือนให้มาอ่านข่าวแทนผู้ประกาศข่าว

ตัวจริง และล่าสุดเกาหลีใต้เพิ่งเปิดตัวผู้

ประกาศข่าวเสมือนที่สามารถอ่านข่าว

และพูดโต้ตอบกับผู้ประกาศข่าวตัวจริง

ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความน่าสนใจและ

ความรวดเร็วในการรายงานข่าว หรือแม้

กระทั่งในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มว่าจะ

นำาเทคโนโลยนีี้ไปใช้ในการคดักรองคนไข้

และวนิจิฉยัโรคในเบือ้งตน้กอ่นพบแพทย ์

เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อสื่อสาร

กันโดยตรงระหว่างคนไข้และบุคลากร

ทางการแพทย์ อย่างเช่นในยุคโควิด 19 

หรือในสถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดอ่ืนเกิดข้ึน

05
การสื่อสารด้วยภาพ
(Vision	Communication)
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อุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มต้น 

มาจากปิโตรเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ

การผลิตเม็ดพลาสติกก่อนนำาไปขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ แต่การใช้

พลาสตกิจำานวนมากในช่วงท่ีผ่านมาสง่ผล

ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย 

ปัจจุบันทั่วโลกจึงให้ความสำาคัญกับวัสดุ

ชีวภาพมากขึ้น มีวัสดุใหม่หลายอย่างท่ี

ทำาจากวัสดุชีวภาพ และมีวัสดุท่ีเรียกว่า 

BIOPET ซ่ึงมีส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบ

จากพชื 30% และตอ่ไปจะมวีสัดทุีเ่รยีกวา่  

PEF (Polyethylene Furanoate) ผลิต

จากวัสดุชีวภาพหรือ Bio-based 100% 

ซึ่งสามารถลด Carbon footprint ได้กว่า 

50% เมือ่เทยีบกับการผลติขวด PET จาก

ปิโตรเคมี ทำาให้คาดว่า PEF จะมาแทนที่

พลาสติก PET ในอนาคต

 คุณสมบัติเด่นของ PEF ที่เหนือกว่า 

PET คือ  ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ 100% 

น้ำาหนักเบาและมีความแข็งแรงกว่า มี

ความเสถียรทางความร้อนสูง สามารถ

นำามารีไซเคิลได้ 100% ในระบบเดียวกับ 

PET มีสมบัติกันน้ำาและก๊าซผ่านเข้าออก

ได้ดีกว่า PET ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึง

คาดว่า PEF จะเป็นพอลิเมอร์รุ่นต่อไปที่

มีศักยภาพในการแทนที่ PET

 PEF ผลิตได้จากชีวมวลและของ

เหลือทิ้งจากภาคการเกษตร รวมถึง

อุตสาหกรรมแป้งและน้ำาตาล ซ่ึงในต่าง

ประเทศมีการวิจัยการผลิตขวดพลาสติก 

PEF อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบ

ราคาต้นทุนของ PEF กับ PET พบว่าใน

ชว่งเริม่แรก PEF มต้ีนทุนสูงกวา่ PET มาก  

แต่ปัจจุบันราคาเริ่มใกล้เคียงกัน และ

คาดการณ์ว่าต้นทนุของ PEF จะลดต่ำาลง 

มาเท่ากับ PET จึงทำาให้ PEF มีความ

น่าสนใจและสามารถแข่งขันได้ในระดับ

อุตสาหกรรม 

 สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ (NANOTEC) กำาลังเริ่มศึกษา

เก่ียวกับ PEF โดยมีความร่วมมือกับ 

Prof. Xiaoqing Liu นักวิจัยจาก Ningbo 

Institute of Materials Technology and 

Engineering ประเทศจีน ในการนำา PEF 

มาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำามาสู่ต้นแบบ

กระบวนการผลิต PEF และผลิตภัณฑ์

จาก PEF สำาหรับถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม

ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา เพ่ือผลักดันให้

เกดิการใชพ้ลาสติกจากพอลเิมอร์ชวีภาพ

แทนพลาสติกจากปิโตรเลียม ซึ่งจะช่วย

ลดปัญหาขยะพลาสติกและลดภาวะโลก

ร้อน และที่สำาคัญยังเป็นการส่งเสริม

อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

อย่างยั่งยืน

ในประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น

ปีละประมาณ 2 ล้านตัน ในจำานวนนี้

สามารถนำาไปรไีซเคลิไดเ้พยีง 0.5 ล้านตนั  

อีก 1.5 ล้านตัน ต้องกำาจัดด้วยการเผา

หรือฝังกลบ โดย 0.3 ล้านตัน เป็นขยะ

ประเภทขวดพลาสตกิ และอกี 1.2 ลา้นตนั  

เป็นประเภทถุงพลาสติกและซองบรรจุภัณฑ์ 

ต่างๆ แบบใช้คร้ังเดียว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

พลาสติกแบบ multilayer materials ที่

เป็นวัสดุหลายชนิดเรียงซ้อนกัน เพื่อ

Cover
Story
Cover
Story
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ขวดพลาสติกจากพืช
(PEF)

07
การออกแบบ
โครงสร้างวัสดุ
ชนิดเดียว
(Monomaterial Structure 
Design)
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ให้มีสมบัติการใช้งานที่ดี แต่ข้อเสียคือ  

คัดแยกยาก (sorting) และแยกชั้นฟิล์ม

ออกจากกันยาก (delamination) ทำาให้นำา

ไปรีไซเคิลยากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

 เทคโนโลย ีMonomaterial Structure  

Design ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ 

ปัญหาดังกล่าว คือทำาให้ได้บรรจุภัณฑ์ 

พลาสติกท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่ากับ multilayer  

materials แตท่ีเ่หนือกว่าคอื การเปน็วสัด ุ

ชนิดเดียวกัน ทำาให้สามารถคัดแยกง่าย  

ไม่ต้องมีขั้นตอนการแยกชั้นฟิล์มออก

จากกัน นำามารีไซเคิลได้ทั้งหมดโดยไม่มี

ของเสียเหลืออยู่  จึงไม่ไปเพิ่มขยะสู่  

สิ่งแวดล้อม  

 เทคโนโลยีนี้ควบคุมโครงสร้างตั้งแต่

การสงัเคราะห์โดยควบคมุให้โมเลกลุของ

วัสดุชนิดเดียวกันมีโครงสร้างต่างๆ กัน  

เพือ่ทำาหนา้ทีแ่ตล่ะสว่นตามตอ้งการ จาก

นัน้ผา่นกระบวนการขึน้รปูด้วยการฉีดหรือ

อัดรีดขึ้นรูปเพื่อควบคุมโครงสร้างระดับ 

จลุภาค ใหเ้กดิการเรยีงซอ้นกันหลายๆ ช้ัน  

เป็นสิบถึงพันชั้น กลายเป็นวัสดุใหม่ที่มี

สมบัติการใช้งานตามต้องการ 

 ในส่วนของ สวทช. มีทีมนักวิจัย

จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ (MTEC) ที่เตรียมความพร้อมเชิง

เทคโนโลยีทั้งเรื่องของ Monomaterials 

และ Monomaterial Structure Design 

เพ่ือทำางานร่วมกับภาคเอกชนในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์ของประเทศ

ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งใน

อนาคตหากมีการลงทุนในเทคโนโลยีนี้

เพิ่มมากขึ้น และมีผลิตออกสู่ตลาดอย่าง

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ในบรรยากาศ

ได้ เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างมากจาก

กิจกรรมของมนุษย์ จนถึงปี 2562 ความ

เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

บรรยากาศไดเ้พิม่สงูกวา่ 400 ppm สง่ผล 

ให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming) 

ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศต่างๆ  

ทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำา CO
2
 ที่อยู่

ในบรรยากาศมาเปล่ียนรูปให้เป็นวัสดุอ่ืน

ที่มีประโยชน์ เพื่อลดปริมาณ CO
2
 และ

ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

 ปัจจุบันเราสามารถเปลี่ยน CO
2
 ให้

เป็นวัสดุได้หลายชนิด เช่น คาร์บอเนต 

(carbonates) และสารประกอบของ

คาร์บอน (Carbon-based compounds) 

แต่ต้องใช้พลังงานสูงและมีต้นทุนสูง 

แต่หากเปล่ียนวิธีใหม่ โดยนำา O
2
 ออก 

ให้เหลือ C เพียงอย่างเดียว แล้วทำาให้

เป็นคาร์บอนที่มีมูลค่าสูง เช่น วัสดุ

นาโนคาร์บอน ที่สำาคัญได้แก่ ท่อนาโน

คาร์บอน (carbon nanotubes) และ

กราฟีน (graphene) ซึ่งมีโครงสร้าง

ระดับนาโนแบบ 1 และ 2 มิติ ที่กำาลังได้

รบัความสนใจอยา่งมากเมือ่เทยีบกบัวสัดุ

อื่น เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็น

พิเศษทั้งทางกายภาพ ไฟฟ้าและเคมี 

ทำาใหเ้หมาะทีจ่ะนำาไปประยกุต์ใชเ้พือ่เพิม่

ประสิทธภิาพในการใชง้านในหลายๆ ดา้น 

เช่น อิเล็กทรอนิกส์ระดับนาโน เซนเซอร์ 

วัสดุสำาหรับยานยนต์และอากาศยาน 

แบตเตอรี่ขนาดเล็ก 

 การสงัเคราะหว์สัดนุาโนคารบ์อนจาก 

ก๊าซ CO
2
 เพิ่งเร่ิมมีมาได้ไม่นานนักและ

สามารถทำาได้หลายวิธี แต่มีเพียงไม่ก่ีวิธี

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทีอ่าจสามารถนำาไปใช ้

ในการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต หน่ึงในน้ัน 

คือ การสังเคราะห์วัสดุท่อนาโนคาร์บอน

และกราฟีนด้วยไอเคมี หรือ CVD ลงบน

คะตะลิสต์จากก๊าซ CO
2
 ในเตาอณุหภมูสิงู  

ซึ่งมีการศึกษาและพัฒนามากที่สุดโดย

หนว่ยงานวจิยัตา่งๆ ทัว่โลก เชน่ เยอรมน ี

จีน และไทย โดย สวทช. มีศูนย์วิจัย

ด้านการสังเคราะห์กราฟีนและการผลิต 

กราฟีนและวัสดุนาโนคาร์บอนจาก CO
2

 เทคโนโลยกีารแปลงกา๊ซ CO
2
 ไปเปน็

กราฟีนและท่อนาโนคาร์บอนนี้สามารถ

Cover
Story

แพร่หลาย เชือ่วา่เราจะสามารถทำาใหข้ยะ

พลาสตกิลดปรมิาณลงไดเ้ปน็จำานวนมาก
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นำาไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ

ช่วยลดปริมาณก๊าซ CO
2
 ท่ีปลดปล่อย

ออกมาจากกระบวนการผลิต สามารถ

ตอบสนองต่อแนวทางการใช้วัสดุซ้ำาหรือ

เหลือทิ้งให้เป็นประโยชน์ เกิดเป็นธุรกิจ

ใหม่ที่จะสร้างวัสดุที่มีมูลค่าสูง และขณะ

เดยีวกนัก็ช่วยลดมลพษิในสิง่แวดลอ้ม ซึง่

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยืน

ของสหประชาชาติ (SDGs)

ปัจจุบันมีการพัฒนาแบตเตอรี่ที่

ปลอดภัยและไม่ใช้ลิเทียมหลายชนิด 

โดยเฉพาะแบตเตอรี่ซิงก์ไอออน โดย

เมื่อไม่นานมานี้กองทัพบกสหรัฐอเมริกา

และหน่วยงานในสหรัฐฯ ประสบความ

สำาเร็จในการวิจัยแบตเตอรี่ซิงก์ไอออน 

ชนดิใชน้้ำาเกลอืเปน็อเิลก็โทรไลต ์มจีดุเดน่ 

คือสามารถเก็บพลังงานได้สูง โดยมี

ความหนาแน่นพลังงานสูงเทียบเท่ากับ

แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน แต่มีต้นทุนถูกกว่าเกือบ 3 เท่า

 แบตเตอร่ีซิงก์ไอออนมีข้อดีหลายด้าน  

ทั้งด้านราคาที่ถูกกว่า เนื่องจากแหล่ง

แร่สังกะสีที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีมากกว่า ซึ่ง

ในประเทศไทยก็มีแหล่งแร่สังกะสีอยู่

ในหลายพื้นที่ ขณะที่ลิเทียมมีจำากัดแค่

ในบางประเทศ และไทยต้องนำาเข้ามา

เท่านั้น เนื่องจากลิเทียมมีความไวต่อ

สภาพแวดล้อม จึงต้องประกอบในห้อง 

คลีนรูม ทำาให้ มีต้นทุนในการจัดการ

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมสูงกว่า 

 ทีส่ำาคญัในดา้นความปลอดภัย สงักะส ี

เ ป็นธาตุท่ี ไ ม่ทำ าปฏิกิริยากับอากาศ 

และติดไฟเหมือนลิเทียม จึงไม่ระเบิด 

สามารถขนส่งทางอากาศได้ เหมาะ

สำาหรับประยุกต์ ใช้กับงานที่ต้องการ

ความปลอดภัยสูง  เช่น เรือดำาน้ำ า  

แทน่ขดุเจาะน้ำามนั นอกจากนีย้งัตอบโจทย์ 

ด้ านความ ม่ันคงทางพ ลังงานของ 

ประเทศ และยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

สามารถรีไซเคิลได้ 

 มีการคาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ซิงก์

ไอออนจะเปน็หนึง่ในแบตเตอรีช่นดิใหมท่ี่

จะออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้ภายในปี 

พ.ศ. 2568 ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่

พฒันาแบตเตอรีซ่งิก์ไอออนและกำาลงัจะ

ออกสู่ท้องตลาดแล้ว ยกตัวอย่าง บริษัท 

NantEnergy พัฒนาแบตเตอร่ี zinc air  

บริษัท e Zn พัฒนาแบตเตอรี่ zinc  

aqueous และบริษัท Ionic materials  

พัฒนาแบตเตอรี่  zinc solid state  

electrolyte

 ในประเทศไทย สวทช. โดยศูนย์

เทคโนโลยีเพื่อความม่ันคงของประเทศ

และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) มี

งานวิจัยพัฒนาแบตเตอรี่ซิงก์ ไอออน

ด้วยวัสดุกราฟีน จนมีประสิทธิภาพเทียบ

เคียงได้กับแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิด 

(Lithium iron phosphate; LFP) แต่มี

ความปลอดภัยสูง ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีลาโหม จดัตัง้และดำาเนนิการ  

ศูน ย์ความเ ป็นเ ลิศ ด้านนวัตกรรม

แบตเตอร่ีล้ำาสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบ

ภายในประเทศเพื่อความมั่นคง เพื่อ

เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและเป็น

ศูนย์กลางในเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรม

แบตเตอรี่ที่ผลิตจากวัตถุดิบภายใน

ประเทศ หากประเทศไทยสามารถผลิต

แบตเตอร่ีซิงก์ไอออนได้ จะช่วยให้เราไม่

ต้องประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานใน

ยามวิกฤตที่ไม่สามารถนำาเข้าลิเทียมได้ 

และยังส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน

ของประเทศอีกด้วย

Cover
Story
Cover
Story

09
แบตเตอรี่ปลอดภัย
ไร้ลิเทียม
(Non-Lithium	Ion	Batteries)
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แนวโน้มด้านพลังงานใหม่ที่ทั่วโลก

ให้ความสนใจคือ พลังงานสะอาด ท่ีไม่

สร้างมลพษิ การกกัเกบ็พลงังานในรูปของ

ก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากแหล่งพลังงาน

ที่นำากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานแสง

อาทิตย์ และพลังงานลม เป็นหนึ่งใน

เทคโนโลยีทางเลือกที่ตอบโจทย์นี้ 

 ปัจจุบันหลายประเทศจึงมุ่ ง ท่ีจะ

พัฒนา green hydrogen ซึ่งสะอาดมา

ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ด้วยการ

เลอืกใชว้ตัถดุบิจากแหลง่พลงังานสะอาด

อยา่งแสงอาทติย์ ลม และใชก้ระบวนการ 

อเิลก็โทรไลซสิซึง่ไมม่กีารปลดปลอ่ยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสคือการ

แยกน้ำาด้วยไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองมือที่ชื่อ

ว่า electrolyser ซึ่งจะได้ก๊าซไฮโดรเจน

กับออกซิเจนออกมา เราสามารถเก็บ

ไฮโดรเจนไว้ ได้เหมือนกับการกักเก็บ

อิเล็กตรอนในแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า

คือ มีต้นทุนต่ำากว่า เก็บพลังงานได้มาก

และนานกวา่ เมือ่มคีวามตอ้งการใช้ไฟฟา้ 

กส็ามารถนำาไฮโดรเจนปอ้นเข้าไปในเซลล์

เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 

 ตอนนี้เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ที่อยู่

ในเชิงพาณิชย์แล้วมี 2 ชนิดคือ alkaline  

electrolyser และ PEM electrolyser  

ส่วน solid oxide electrolyser ซึ่งมี

ประสทิธภิาพในการแยกน้ำาเปน็ไฮโดรเจน

สูง ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา 

 ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์กรีน

ไฮโดรเจน เช่น การนำาไปใช้ผลิตไฟฟ้า

ผ่านเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์

ไฟฟ้า (เช่น Toyota Mirai) หรือเป็น

เซลล์เชื้อเพลิงที่ติดไว้กับบ้านเรือน หรือ

ป้อนเข้าโรงไฟฟ้าโดยการนำาไปใช้ผลิต

ไฟฟ้าผ่านกังหันก๊าซร่วมกับการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 

ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการนำาร่องผ่านความ

ร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับบรูไน โดยผลิต

ไฮโดรเจนที่บรูไนแล้วขนส่งทางเรือไป

ญี่ปุ่นเพื่อผลิตไฟฟ้า

 นอกจากนี้ ไฮโดรเจนยังเป็นส่วน

ประกอบของซินก๊าซ (synthesis gas) ที่

เป็นสารตั้งต้นของสารอื่นๆ สามารถนำา

ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกหลากหลาย ซึ่ง

แนวคิดนี้เรียกว่า Power-to-X

 ทั้งหมดนี้คือ 10 เทคโนโลยีท่ีน่า 

จบัตามอง ในชว่งวกิฤตการณ์ครัง้สำาคญั 

ของโลก ซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่า  

เทคโนโลยีใดจะสามารถกอบกู้ประเทศ 

ของเราใ ห้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ  

พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนได้

ในอนาคตอันใกล้นี้ 

Cover
Story
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กรีนไฮโดรเจน
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บทความ 
พิเศษ

เรื่องโดย: แพงมาก พุ่มมาก

สมาคมยุวชนอวกาศไทย

“หินดวงจันทร์เทียม”“หินดวงจันทร์เทียม”
ฝีมือคนไทยฝีมือคนไทย

งานวิจัยเพื่อใช้ชีวิตบนดวงจันทร์งานวิจัยเพื่อใช้ชีวิตบนดวงจันทร์

ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่บ จำากัด
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	 กล�ยเปน็ท่ีฮอืฮ�อย่�งม�ก
ในวงก�รอวก�ศทั่วโลก	 กับ
ก�รค้นพบโมเลกุลของน้ำ�ใน
ช่องว่�งระหว่�งโมเลกุลของ
หินบนดวงจันทร์บริเวณด้�น
ที่ถูกแสงดวงอ�ทิตย์เป็น 
ครั้งแรก	 เม่ือเดือนตุล�คม 
ที่ผ่�นม�
 โดยครั้งก่อนๆ จะพบเพียงในบริเวณ

ที่ ไม่โดนแสงดวงอาทิตย์ เช่น หลุมขั้ว

ดวงจันทร์ ซึ่งการค้นพบในคร้ังน้ีต้องยก

ความดีความชอบให้แก่ Stratospheric 

Observatory for Infrared Astronomy 

หรือ SOFIA จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบ

ว่ามีน้ำาจำานวน 12 ออนซ์ต่อ 1 ลูกบาศก์

เซนติเมตร ของหินบนดวงจันทร์  โดยนัก

วิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน้ำาเหล่านั้นมา

จากลมสรุยิะ (solar wind) หรอือกุกาบาต

ลูกเล็กๆ ที่อาจจะมีน้ำาอยู่ในนั้น 

 ในขณะเดียวกันยังมีนักวิทยาศาสตร์

อีกกลุ่มหนึ่งคาดว่าการท่ี SOFIA ตรวจ

พบน้ำาเป็นเพราะพื้นผิวดวงจันทร์นั้นเต็ม

ไปด้วยหลุม ซึ่งสร้างร่มเงาและความเย็น

เพียงพอที่จะรักษาสภาพน้ำาให้คงอยู่ใน

สถานะของแข็งได ้ถ้าทฤษฎีทีส่องน้ันเปน็

จริง แผนงานที ่NASA จะสง่นักบนิอวกาศ

ไปใช้ชีวิตอยู่บนดวงจันทร์จะมีความเป็น

ไปได้ที่สูงขึ้น

    ปัจจุบันโลกกำาลังเผชิญกับภาวะโลก

ร้อนและภัยธรรมชาติต่างๆ มากมาย 

ทำาใหม้นษุยเ์ราเริม่หาวิธแีก้ไขปัญหาท่ีโลก

กำาลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีอยู่สองวิธีการหลักๆ 

ได้แก่ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุด 

หรอืหาดาวดวงใหม่อยู่ วธิกีารอยา่งหลงัมี

ภาพข้องหิินดวงจันทริ์ไทยภายใต้้กล้องจุลทริริศน์
ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่บ จำากัด

องค์์ปริะกอบทางเค์มูีข้องหิินดวงจันทริ์ที �พัฒนาในไทย
ข้้อมููลจาก บริิษััทสเปซ แซ่บ จำากัด

ความเป็นไปได้น้อยมากที่จะทำาสำาเร็จในเร็วๆ นี้ จากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ชี้ให้เห็นว่า ยัง

ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่มีทรัพยากรจำาเป็นในการดำารงชีวิตครบถ้วนและเพียงพอ นี่จึง

กลายเป็นข้อจำากัดของสิ่งมีชีวิตบนโลกในการไปใช้ชีวิตนอกโลก แต่ข้อจำากัดนี้กำาลังจะ
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ถูกทำาลายลงเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า “หิน

ดวงจันทร์”

   “หินดวงจันทร์” ที่กำาลังจะกล่าวถึง

นี้เป็นหินดวงจันทร์ที่ ไม่ได้มาจากดวง

จันทร์ แต่เป็นการสร้างหินขึ้นมาโดยให้มี

คุณสมบัติคล้ายหินดวงจันทร์โดยอ้างอิง

ข้อมูลจากตัวอย่างหินดวงจันทร์ที่ถูกเก็บ

กลับมาในภารกิจอะพอลโล 11 และที่

สำาคัญคือ ผลงานนี้เป็นฝีมือของคนไทย

 เมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยของเรา

ได้มีก้าวเล็กๆ ที่อาจนำาไปถึงดวงจันทร์ได้ 

เนื่องจากประเทศไทยนั้นสามารถสร้าง

หินดวงจันทร์เทียมซึ่งมีความคล้ายคลึง

กับตัวอย่างที่ยานอพอลโล 11 อย่างมาก 

เมื่อนำาหินที่ได้มาค้นคว้าวิจัยต่อ ก็ทำาให้

เกิดความหวังเล็กๆ ว่าเราอาจจะได้ไปตั้ง

รกรากอยู่ที่ดวงจันทร์ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

 หินหรือดินบนดวงจันทร์ที่พัฒนาใน

ไทย มีลักษณะสำาคัญหลายอย่างที่เป็น

เอกลกัษณข์องหนิดวงจนัทร ์อาท ิลกัษณะ

ของหินเป็นเม็ดหินที่มีส่วนประกอบเป็น

ผงขนาดเล็กมาก (74 ไมครอนหรือเล็ก

กว่า) และมีลักษณะที่มีความแหลมคม 

ซึ่งความแหลมคมน้ีเคยก่อให้เกิดปัญหา

ตอ่กระจกและแวน่ของนกับนิอวกาศที่ไป

ปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ ด้วยลักษณะ

หินเช่นนี้ทำาให้ฝุ่นติดอยู่บนชุดอวกาศได้

ง่ายและยากต่อการทำาความสะอาด 

 นอกจากคุณลักษณะกายภาพแล้ว 

หินดวงจันทร์เทียมที่ทำาขึ้นก็ยังมีองค์

ประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกับหินดวง

จันทร์ท่ีเก็บมาจากภารกิจอะพอลโล 11 

ทั้งในสัดส่วนของปริมาณแมกนิเซียม, 

ไทเทเนียม และซิลิกา เป็นต้น 

 หลังการตรวจสอบหินดวงจันทร์

ที่ผลิตได้ เราค้นพบว่าหินดวงจันทร์

นั้นประกอบไปด้วยออกซิเจนถึง 45 

เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการต่อยอดเพื่อผลิต

ออกซิเจนโดยใช้หินดวงจันทร์จึงไม่ใช่

เรื่องยาก โดยสามารถผลิตออกซิเจน

จากหินดวงจันทร์ได้ถึง 1 เมตริกตันใน

หนึ่งปี โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งปริมาณนี้เพียงพอต่อคนหนึ่ง

คนประมาณ 181 วัน ถึงกระนั้น หาก

เราสร้างสถานีผลิตออกซิเจนสำาเร็จ เรา

จะสามารถสร้างออกซิเจนได้มากข้ึนถึง  

10 เท่าตัว ในอนาคตมีความเป็นไปได้

สูงมากที่จะผลิตออกซิเจนในจำานวน

มากขึ้น จนมีปริมาณที่เพียงต่อการสร้าง

รกรากของมนุษย์ในอย่างที่ทราบกันนั้น 

ออกซิเจนบนดวงจันทร์ไม่สามารถนำา

มาใช้ได้ทันที ดังนั้นเราจึงต้องนำาหินที่มี

ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบมาสกัด โดย

มี 5 ขั้นตอนหลักๆ คือ

บทความ 
พิเศษ

ด่านเริิ �มูแริก สถานีผลิต้เมู่ �อสริ้างเสริ็จ

หินดวงจันทร์เทียม
ที่ทำ�ขึ้นมีองค์ประกอบ 
ท�งเคมีที่ใกล้เคียงกับ 

หินดวงจันทร์ที่เก็บม�จ�ก
ภ�รกิจอพอลโล	11	ทั้งใน
สัดส่วนของปริม�ณ
แมกนิเซียม,	ไทเทเนียม	

และซิลิก�
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1. การเก็บหินดวงจันทร์บนดวงจันทร์

 ดวงจนัทรน์ัน้ประกอบดว้ยหนิหลากหลายชนิด แตมี่เพยีงบางชนดิเทา่นัน้ทีจ่ะนำามาสกดัออกซเิจนได ้(2-20% ของดวงจนัทรป์ระกอบ

ด้วย FeTiO
2
) ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่ามีหินดวงจันทร์ที่มีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ (FeTiO

2
) ซึ่งสามารถนำามาใช้งานได้ 

อยู่ที่ไหนบ้าง ส่วนกระบวนการเก็บนั้นจะใช้หุ่นยนต์ 

บทความ 
พิเศษ

2. นำาหินมาสกัด

 ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสำาคัญของการสกัด

ออกซิเจน ซึ่งสามารถทำาได้สามวิธีได้แก่ 

solid gas interaction, molten electrolysis/

reduction, และ vacuum pyrolysis คาดว่า

ประสิทธิภาพในการดึง oxygen มาจะอยู่ที่  

1-5% สำาหรับ solid gas interaction,  

14-28% สำาหรับ vacuum pyrolysis และ 

40% สำาหรับ molten electrolysis 

3. รอให้เย็น

 การสกัดหินมักจะเกิดขึ้นท่ีในสภาพ

แวดล้อมที่มีความดันและอุณหภูมิสูงมาก 

ดงันัน้เราจงึตอ้งรอใหห้นิเย็นตวัลงก่อน เพือ่

ความสะดวกในการจัดเก็บและนำาไปใช้ ต้ัวเค์ริ่ �อง การิสริ้างด่านเริิ �มูในการิใช้้แก้ข้ัด
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อ้างอิงรูปภาพ
https://sci.esa.int/documents/34200/36212/1567256046440-7_4_5_final-Piccolo.pdf

https://1drv.ms/w/s!AnrjLd9vvEroimsSo18yVzJu0oOD?e=yydjsE
https://www.nasa.gov/pdf/203084main_ISRU%20TEC%2011-07%20V3.pdf

บทความ 
พิเศษ

Workflow สำาหิริับการิผลิต้ oxygen ด้วยวิธีี Vacuum Pyrolisis

workflow สำาหิริับการิผลิต้ oxygen ด้วยวิธีี molten electrolysis 

4. กักเก็บ

 เมื่อผลิตเสร็จแล้วเราจะต้องนำาออกซิเจนที่ได้

มากักเก็บและเตรียมที่จะนำาไปใช้

 ถึงแม้ความเป็นไปได้ ในการใช้ชีวิตอยู่บน 

ดวงจันทร์จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการค้นพบที่

เกดิขึน้ใหม่ๆ  แตเ่รากยั็งคงตอ้งเผชญิกบัความยาก

ลำาบากทางดา้นเทคโนโลย ีจากการพดูคุยวเิคราะห์

ในงานชุมนุมด้านวิชาการที่ผ่านมาพบว่า ปัญหา 

ทางวิศวกรรมที่ยังต้องนำากลับไปขบคิดมีอยู่บาง

ประเด็นได้แก่

- ปญัหาดา้นการซลีสญุญากาศซึง่จะสง่ผลสำาคญั

ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำางาน

- อุนหภูมิของพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีช่วงอุณหภูมิ

กว้างมากตั้งแต่ 100 เคลวิน ถึง 400 เคลวิน 

(-173 องศาเซลเซียส ถึง 127 องศาเซลเซียส) 

ในแต่ละวัน

- สว่นประกอบของหินหรือทรายดวงจันทร์ขนาดเล็ก 

ทีมี่ลักษณะคล้ายผงขัด อาจจะนำามาซ่ึงความลำาบาก 

ในการใช้งาน รวมไปถึงองค์ประกอบทางเคมีที่

อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณที่สำารวจ

 แตถึ่งกระนัน้ กม็คีวามเปน็ไปไดท้ีเ่ราจะสามารถ

จัดการอุปสรรคที่มีอยู่และข้ึนไปต้ังรกรากบน 

ดวงจันทร์ได้ในอนาคต
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เปิดตัวแล้ว อีกหนึ่งผลงานนวัตกรรม

เพ่ือความยั่งยืนตามหลัก BCG  

(Bio-Circular-Green) Economy Model  

ซึ่งมาจากการดำาเนินงานของ กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ที่ ได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชน

เกดิการลงทนุเพือ่ขบัเคลือ่น BCG ซึง่ม ี

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน โดยผลงาน

ล่าสุดนี้ คือ “Green Rock” วัสดุเม็ด“Green Rock” วัสดุเม็ด

มวลเบาสังเคราะห์มวลเบาสังเคราะห์

 ดร.จุลเทพ ขจรไขยกูล ผู้อำานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(เอ็มเทค) สวทช. กลา่วว่า ผลงานวสัดเุมด็

เอ็มเทค-ไทยเบฟ เปิดตัว “Green Rock” วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ 
วัสดุก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

เรียบเรียงจาก : 
https://www.posttoday.com/pr/638082 (โพสต์ทูเดย์)

“Green Rock” วัสดุเมู็ดมูวลเบาสังเค์ริาะหิ์

มวลเบาสังเคราะห์ หรือ “Green Rock”  

พัฒนาขึ้นโดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล  

หวัหนา้ทมีวจิยัวศิวกรรมเซรามกิส์ เอม็เทค  

และคณะ ร่วมกับบริษัทจรัญธุรกิจ 52 

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องในเครือบริษัทไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) แนวทางใน

การพัฒนาวัสดุนี้คือ การนำาวัสดุพลอยได้

จากภาคอตุสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ ซึ่ง “Green Rock” สามารถนำามา 

ประยุกต์ ใช้ทดแทนหินธรรมชาติ ใน

ส่วนผสมคอนกรีตประเภทต่างๆ ได้ 

และยังมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยลด 

น้ำาหนักโครงสร้างอาคาร คงความแข็ง

แรงตามมาตรฐานการก่อสร้าง และเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน 

เน่ืองจากโครงสร้างประกอบด้วยฟอง

อากาศภายในเป็นจำานวนมาก จึงช่วย

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้

เขา้สูภ่ายในอาคารไดดี้ โดยในการทดสอบ

ประสิทธิภาพการต้านทานความร้อน  

ได้รับความร่วมมือจากบริษัทพีซีเอ็ม  

คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำากัด 

 นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสาย

บริหารทั่วไป บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) ทิ้งท้ายในประเด็น BCG ว่า 

ล่าสุดไทยเบฟได้ร่วมลงนามบันทึกข้อ

ตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy 

Model)” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อมุ่งสู่ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ครั้งน้ีจึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกับ  

สวทช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานช้ันนำาระดับ

ประเทศในด้านการพัฒนาและวิจัย

นวตักรรม พฒันาผลติภณัฑ ์Green Rock  

ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้ ใชท้ัง้ดา้นคณุภาพและการ

ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ ช่วยลดการ

ทำาลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

ดริ.จุลเทพ  ข้จริไข้ยกูล
ผู้อำานวยการิเอ็มูเทค์ สวทช้.

นายปริะวิช้  สุขุ้มู
ผู้ช้่วยกริริมูการิผู้อำานวยการิใหิญ่่ 
บริิษััทไทยเบฟเวอเริจ จำากัด (มูหิาช้น)
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“Smart Wristband” ระบุตัวตนผู้ป่วย

Smart Wristband เป็นหนึ่งในผลงาน 
จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากรสาธารณสุข หรือ SP @
Safety Tech โดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำ า นั ก ง านพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
 โดยโครงการนี้ ได้สนับสนุนการจับคู่
โรงพยาบาลกับสตาร์ตอัปที่มีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการหรือ pain point ของโรงพยาบาล 
โดย Smart Wristband เปน็ผลงานทีเ่กดิจาก 
การจับคู่กันระหว่างบริษัทอินเทลลิเจ็นซ์  
ซสิเทม็ คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จำากดั กบัโรงพยาบาล
ระยอง เพื่อแก้ปัญหา 4 ด้าน คือ 1) ภาระ
งานรักษาและงานเอกสารท่ีมากตามจำานวน
ผู้รับบริการ 2) การทำางานซ้ำาซ้อนทั้งใน
และระหว่างแผนก 3) ปัญหาบุคลากรทาง 
การแพทย์ ไม่เพียงพอหรือมีอย่างจำากัด  
4) ความเสีย่งในการระบตุวัตนคนไข้ผดิ บรษิทั
จึงได้นำาเทคโนโลยีที่ทำาการพัฒนามากว่า 
2 ปี ซ่ึงมีโรดแมปในการก้าวสู่ตลาดสถาน
พยาบาลอยู่แล้วมาใช้ ในการแก้ปัญหานี้  

เรียบเรียงจาก : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906953 (กรุงเทพธุรกิจ)

นักวิจัยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)  
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเอนไซม์เปล่ียน 

ขยะอินทรีย์เป็น BioVis สารบำารุงพืชที่
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งงานวิจัยเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วย
ชุมชนสร้างรายได้จากขยะครัวเรือนผ่าน
โครงการขยะเพิ่มทรัพย์แล้ว
 “C-ROS” (Cash Return f rom  
Zerowaste and Segregation of Trash) หรอื 
“โครงการขยะเพิม่ทรพัย”์ มจีดุเริม่ต้นมาจาก
การตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนถึงข้ันวิกฤต ซึ่งกว่า 60% เป็น
ขยะอินทรีย์จากครัวเรือนที่มีมูลค่าต่ำาไม่คุ้ม
ค่าต่อการลงทุน นักวิจัยจึงได้นำาเทคโนโลยี
มาเปลี่ยนขยะให้เป็นสารสำาคัญที่คุ้มค่าต่อ
กระบวนการแยกขยะ 

โดยเทคโนโลยีดังกล่าว คือ “patient  
tracking” ในรูปแบบ “Smart Wristband”
 เอกศักดิ์ โอศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์
เปอร์เรช่ัน จำากัด อธิบายถึงการใช้งาน 
Smart Wristband ว่า เริ่มจากการให้ผู้ป่วย 
สวมใส่ริสแบนด์ซึ่งติดอาร์เอฟไอดีให้ผู้ป่วย  
จากนัน้จึงนำาโคด้ของผูป้ว่ยมาลงทะเบยีนใน
ระบบ ทกุครัง้ทีบุ่คลากรทางการแพทยท์ำาการ 
รักษาจะใช้สมาร์ตโฟนสแกนที่ริสแบนด์
เพ่ือดูข้อมูลผู้ป่วย การรักษาและการทำา
หัตถการ รวมถึงการจ่ายยา รวมถึงบันทึก
ข้อมูลการรักษาของตนทุกครั้ง ประโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนคือการช่วยลดความผิดพลาดใน
การทำางาน เสริมความม่ันใจให้กับบุคลากร
ทางการแพทยแ์ละคนไขว้า่มีการระบตุวัตนที่
แม่นยำา อีกทั้งยังอำานวยความสะดวกในการ
ยอ้นดปูระวตักิารรักษาแบบเรยีลไทมอ์กีดว้ย
 เอกศักดิ์ทิ้งท้ายว่า บริษัทมีความต้ังใจ 
ที่จะพัฒนางานด้านสาธารณสุขไทย เพราะ
มปีระสบการณ์ในการทำางานดา้นวจัิยยาและ
เคร่ืองมือแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
เป็นต้นทุน ซึ่งในตอนนี้กำาลังเตรียมร่าง
โรดแมปเรื่องการดูแลสุขภาพ โรค อุบัติเหตุ 
และอุบัติภัย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในวัยทำางาน
อีกด้วย 

BioVis โนว์ฮาวเพิ่มค่า
ขยะ ปูทางซีโร่เวสต์
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เรียบเรียงจาก :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/887705 (กรุงเทพธุรกิจ)

 ศ.พิมพ์ ใจ ใจเย็น คณบดีสำานักวิชา
วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตรช์วีโมเลกลุ 
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) หัวหน้า
โครงการระบบสาธติกระบวนการชวีภาพเพือ่
การเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและ
สารชีวภณัฑ ์โดยการสนบัสนนุจากสำานกังาน
คณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.) เผยว่า “โครงการขยะ
เพิ่มทรัพย์” เป็นแพลตฟอร์มที่จะสนับสนุน
ใหเ้กดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน สรา้งสงัคมไทยให้
เปน็สังคมไร้ขยะ โดยการเปลีย่นขยะอนิทรยี์
จากอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  
รวมทั้งขยะเศษอาหารจากเทศบาลชุมชน
และครัวเรือน ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและ
สารชีวภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
 “หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากขยะที่พร้อม 
ใช้งานและสามารถจัดจำาหน่ายได้แล้วคือ  

‘สารบำารุงพืชชีวภาพ BioVis’ ที่ ผ่าน
กระบวนการย่อยแบบไฮเทค ทำาให้มีธาตุ
อาหารหลกัและรองครบถ้วนสมบูรณ ์ช่วยให้
พืชเจริญเติบโตได้ดี มีภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้น
การเกิดราก ซึ่งเม่ือพืชขยายระบบรากได้ดี  
กจ็ะสามารถดดูธาตอุาหารไดด้ขีึน้ดว้ย ทำาให้
ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ช่วยปรับสภาพ
ดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำา และช่วยเพ่ิมจุลินทรีย์ 
ในดิน นอกจากน้ันการใช้ปุ๋ยชีวภาพยัง
ปอ้งกนัไมใ่ห้รากเปน็แผลจากการใช้สารเคม ี
ปริมาณมากอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ผ่ าน 
การทดสอบประสิทธิภาพแล้ว จากฟาร์ม
เกษตรอนิทรีย ์เกษตรกรชาวสวน ผูอ้ยูอ่าศยั
ในบ้านเรือนและคอนโดมิเนียม”
 ในการนี้ทีมวิจัยและนิสิตได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ในการทำา
โครงการ “การสร้างมลูคา่เพิม่ใหข้ยะอนิทรยี์

ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์” ซึ่งได้ 
เริม่ใชง้านจรงิทีบ่า้นมหาโพธิ ์วดัอรญัญาวาส  
และโรงเรยีนจมุวนดิาภรณ ์จงัหวดันา่น แลว้ 
และได้รับผลตอบรับที่ดี เพราะแก้ปัญหาได้
ตรงจุด สะดวก ปลอดภัย ที่สำาคัญยังสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ขยะที่ไม่มีมูลค่า ก่อให้เกิดผล 
กระทบเชิงบวกด้านการรณรงค์คัดแยกขยะ
ในระดับชุมชน ปัจจุบันโครงการได้รับการ
สนับสนุนให้สร้างเทคโนโลยีที่มีระดับใหญ่
และครบวงจรมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐ คือ 
สกสว. และภาคเอกชน ธนาคารกสิกรไทย 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัท 
บางกอกอนิดสัเทรยีลแกส๊ จำากดั โดยมุง่หวงั 
ให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีชีวภาพแบบ
สะอาดในการจัดการขยะ และเป็นระบบ 
Zero Waste ที่สมบูรณ์แบบ
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นวัตกรรมสเปรย์จับฝุ่น PM2.5

ในระยะหลังช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกมีฝุ่นจ๋ิว PM2.5 
เป็นมลภาวะทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว รศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง และ รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา 
โตวิวัฒน์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์
ลดฝุ่น PM

2.5
” สำาหรับพื้นที่ปิด เช่น บ้าน สำานักงาน และรถยนต์ ฯลฯ

เรียบเรียงจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/909110

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

 รศ. ภญ. ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา เผยถึง
จุดเริ่มต้นในการพัฒนางานวิจัยว่า แนวคิด
การพัฒนาสเปร์ยลดฝุ่น PM

2.5
 มาจากการที่

ฝุ่น PM
2.5

 เป็นอนุภาคของแข็งที่แขวนลอย
อยู่ในอากาศ จึงได้คิดหาวิธีทำาให้ฝุ่นตกลงสู่
พ้ืนโดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมคิดค้น
สารผสมที่สามารถดักจับ PM

2.5
 ด้วยกลไก

จำาเพาะ หลังจากการทำาวิจัยกว่า 1 ปี จึงได้ 
สารผสมที่สามารถทำาให้ PM

2.5
 เกาะรวมตัว 

กันเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ตกลงสู่พ้ืน ทำาให้ไม่
ลอยอยู่ในอากาศ ช่วยให้ผู้ ใช้งานไม่สูดเอา
ฝุน่ PM

2.5
 เขา้สูร่า่งกาย โดยสารที่ใชเ้ปน็สาร

จากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม  
 รศ. ภญ. ร.ท.หญิง ดร.ภัสราภา เสริมว่า  
นวัตกรรมน้ีประสบความสำาเร็จได้จากการ
ผสานศาสตรแ์ละความรว่มมอืจากคณะต่างๆ 
ทำาให้สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์  
โดยผลงานน้ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงการ  
Leaders in Innovation Fellowships  
Programme (LIF) ประจำาปี 2563 ภายใต้
การสนับสนุนของ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
สำานักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Newton Fund 
และ The Royal Academy of Engineering 
สหราชอาณาจักร 
 ผลงาน “สเปร์ยลดฝุ่น PM

2.5
” ได้รับ

การต่อยอดจากภาคเอกชนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทเอส.ที.โพรเทค จำากัด ได้ทำา 
ข้อตกลงความร่วมมือในการใช้สิทธิบัตร 
เพ่ือนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “PhytFoon 
ไฟทฝุ่์น” ซ่ึงจะแถลงขา่วเปดิตวัในชว่งเดอืน
ธันวาคมปี พ.ศ. 2563 
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จากข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ
สรปุวา่ไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายโุดย

สมบูรณแ์บบในป ีพ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัเอสบ ี 
ดไีซน์สแควร์ จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. ในการ
พัฒนา Power Lift Bed เตียงนอนสำาหรับ 
ผูสู้งอายุและผู้ป่วยพักฟ้ืน เพ่ือเป็นทางเลือก 
ใหม่ในการสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต
 พิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่ม
บริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ เผยว่า ตลอด

Power Lift Bed เตียงนอนลุกนั่งยืนสบาย เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

เรียบเรียงจาก : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5434857 (ข่าวสด)

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

คือ การสามารถปรับท่าทางให้ลุกนั่งและยืน
ได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยงในการหกล้ม มี
ฟังก์ชันหมุนได้ 90 องศา และควบคุมการ
ใช้งานด้วยรีโมตคอนโทรล จึงมีความคล่อง
ตวัในการใชง้านมากกวา่เตยีงธรรมดาทัว่ไป” 
 พิเดชกล่าวเสริมว่า นอกจากเรื่อง
ฟังก์ชันทีค่รบถว้นสมบูรณแ์ลว้ เตียง Power 
Lift Bed ยังไดร้บัการพฒันาในดา้นรปูลกัษณ์
ให้มีดีไซน์สวยงามเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
ช้ินหน่ึงภายในบ้าน จงึใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง 
จากเตียงผู้ป่วยทั่วไป หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
ผลิตภัณฑ์ น้ีจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ ช่วย 
เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตให้กับสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และ
ลูกหลานที่ทำาหน้าที่ดูแล
 ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ 
เอม็เทค เผยวา่ เอ็มเทคใหค้วามสำาคัญในเร่ือง 
การทำาวจิยัและพฒันา (R&D) เพ่ือสนับสนุน
นวัตกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เพ่ือคณุภาพของคนในสงัคม โดยเฉพาะการที ่
ประเทศไทยกำาลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบูรณ์แบบ นักวิจัยเอ็มเทคนำาโดย 
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัย
ออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม และ
คณะ จึงใช้หลัก Human-centric design ใน
ทกุขัน้ตอนของการพฒันางานวจิยั ดงันัน้ผูท้ี่
สนใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์งึมัน่ใจไดว้า่ผลงาน
จะตอบโจทย์ผู้ ใช้งานอย่างแท้จริง 
 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถพาผู้สูงอายุ
หรอืคณุพอ่คณุแมไ่ปทดลองสนิคา้ไดท้ีเ่อสบ ี 
ดีไซน์สแควร์ 4 สาขา คือ เดอะคริสตัล, 
เอสบี ราชพฤกษ์, คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ 
(CDC) สาขาบางนาและพระราม 2 โดยมี
โปรโมชันพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ตั้งแต่ 
วันนี้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

การดำาเนินธุรกิจกว่า  50 ปี กลุ่มบริษัท  
เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มุ่งเน้นเรื่อง Customer 
centric หรือการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ดังน้ันเพ่ือ
ให้สอดรับกับแนวโน้มของสังคมที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงไปจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้ข้ึน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
 “เตียงนอน Power Lift Bed เป็นการ
พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเตียงตื่นตัว 
(Joey-active bed) หรือเตียงนอนที่มีกลไก

ช่วยผู้สูงอายุในการลุก
นั่งยืนของเอ็มเทค โดย
เอสบีได้รับอนุญาตให้
ใช้สิทธิประโยชน์ของ
ผลงานดังกล่าวในเชิง
พาณิชย์ สำาหรับเตียง 
Power Lift Bed มีกลไก
สำาคัญที่จะช่วยอำานวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน  
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

PayPal ผูใ้หบ้รกิารรบัชำาระเงนิออนไลนเ์ปดิตวับรกิารใหม ่ใหผู้ใ้ชง้านในประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถ
ซื้อ ขาย และถือสินทรัพย์ในรูปแบบเงินดิจิทัลคริปโตเคอร์เรนซีได้อย่างอิสระผ่านบัญชี PayPal

สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ PayPal หันมาให้ความสำาคัญกับ

เงินรูปแบบนี้ เพราะเทรนด์การใช้เงินดิจิทัลกำาลังได้

รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะจากข้อมูล

การสำารวจธนาคารเพื่อการชำาระบัญชีระหว่างประเทศ (Bank 

of International Settlements) ที่ระบุว่า 1 ใน 10 ของธนาคาร

กลาง เตรยีมจะออกเงนิดจิทิลัของตวัเองภายในอกี 3 ป ีตอ่จากนี้

 แดน ซูลแมน (Dan Schulman) ประธานกรรมการบริหาร 

PayPal ระบุว่า การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของเงินไปสู่ 

รูปแบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเงินดิจิทัลทำาให้

ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น รวมถึง 

ทำาให้รัฐบาลสามารถนำาจ่ายเงินให้กับประชาชนได้รวดเร็วอีกด้วย 

PayPal จงึกระตอืรอืรน้ทีจ่ะทำางานรว่มกบัธนาคารกลางและรฐับาล

ทั่วโลก เพ่ือนำาเสนอการสนับสนุนและการมีส่วนในการกำาหนด

บทบาทของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต 

 สำาหรับเงินดิจิทัลที่ PayPal เปิดให้ใช้งานได้ ประกอบด้วย 

สกุลเงิน Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash และ Litecoin ซึ่ง

ภายในครึง่ปแีรกของป ีพ.ศ. 2564 นี ้PayPal ตัง้ใจจะขยายขอบเขต 

การใช้งานไปยังแพลตฟอร์ม Venmo และประเทศอื่นๆ 

เรียบเรียงจาก: https://thestandard.co/paypal-accept-cryptocurrency/ (The Standard)

PayPal เปิดตัวบริการ ซื้อ ขาย
ถือเงินคริปโตฯ ได้อิสระ
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

ขยับเข้าใกล้นวัตกรรมการเดินทางแบบ Hyperloop อีกขั้น เมื่อ Virgin Hyperloop 
ประสบความสำาเร็จในการทดสอบวิ่งพร้อมผู้โดยสารที่เป็น ‘มนุษย์’ เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเป็นการทดสอบวิ่งยาน Pod ที่มีผู้โดยสารจริง 2 คน 

เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้ง Virgin Group บริษัทแม่
ของ Virgin Hyperloop กล่าวว่า ช่วงหลายปีนี้ทีมงาน 

ไดท้ำางานกนัอยา่งหนกัเพือ่ยกระดบัเทคโนโลยนีี้ใหส้ามารถ
ใช้ได้จริง และจากความสำาเร็จของการทดสอบวันนี้ ก็ได้
สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมนี้จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ชีวิต การทำางาน และการเดินทางของผู้คน 
 สำาหรับการทดสอบวิ่งยาน Pod ของ Virgin Hyperloop 
เป็นการทดสอบบนไซต์ของ DevLoop ในแคลิฟอร์เนีย 
บนรางมีความยาว 500 เมตร โดยสามารถทำาความเร็วได้  
172 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง 
15 วินาทีเท่าน้ัน ซึ่งก่อนหน้านี้ Virgin Hyperloop ได้ทำา 
การทดสอบโดยไม่มีผู้ โดยสารมาแล้วถึง 400 ครั้ง
 อยา่งไรกต็าม การทดสอบวิง่ดว้ยอตัราเรว็ที ่172 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้คือต้องการ

ยกระดับการเดินทางสู่อัตราความเร็วสูง 1,000 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ โดยสารนับหมื่นคน 
ต่อชั่วโมง 

เรียบเรียงจาก : https://thestandard.co/virgin-hyperloop/ (The Standard)

ภาพจาก : https://virginhyperloop.com/ (Virgin Hyperloop)

Virgin Hyperloop ประสบความสำาเร็จ
วิ่งพร้อมผู้โดยสารจริง
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

เทคโนโลยทีีก่า้วไกลเดนิหนา้เขา้แทนทีม่นษุยใ์นหลายวงการ และยงัมปีฏสิมัพนัธก์บัมนษุย์
มากข้ึนในทุกวัน 2 เทคโนโลยีท่ีหยิบยกมานำาเสนอในฉบับนี้จึงเป็น 2 ถุงมือที่จะทำางาน 
ใกล้ชิดกับผู้คนในอนาคต ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน

ถุงมือแรก คือถุงมือสำาหรับคนโสดขี้เหงา “Osampo 
Kanojo” ซึ่งได้รับการรายงานจากสำานักข่าว CENT 

วา่เปน็หุน่ยนตถ์งุมอืทีส่รา้งขึน้โดยนกัวทิยาศาสตรช์าวญีปุ่่น 
มีสัมผัสคล้ายมือคน ทั้งฝ่ามือที่มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น  
มีเหงือ่จริง และเมือ่ผู้ ใชจ้บัหรอืบบีฝา่มอืนัน้ ฝา่มอืกจ็ะบบีมอื 
กลับทันที นอกจากน้ันยังมีลำาโพงขนาดเล็กเล่นเสียงเท้า
และเสียงหายใจแผ่วๆ เสมือนมีคนเดินอยู่เคียงข้าง และมี
การปลอ่ยกล่ินหอมออ่นๆ ของท้ังชายและหญงิตามเพศของ
ถงุมอือกีดว้ย ผูส้รา้ง Osampo Kanojo คาดหวงัวา่ ถงุมอืนี ้
จะชว่ยปลอบประโลมใหผู้้ ใชผ่้อนคลายจากความเครยีดและ
ความเหงาได้ 
 อกีหน่ึงเทคโนโลยีท่ีน่าต่ืนตาไปไม่แพ้กัน คือ “ถุงมือจับของ 
ในโลกเสมอืน” ทีพ่ฒันาโดยนกัวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั 

คอร์แนล ถุงมือน้ีมีเซนเซอร์เส้นใยแก้วนำาแสงยืดหดได้  
ทำาหน้าที่ตรวจจับการทำางานของน้ิว ทั้งรูปทรงมือ การกด 
งอ และการยืด ผ่านการเคลื่อนไหวของแสง ซ่ึงจะส่งข้อมูล
ไปแปรผลในระบบคอมพิวเตอร์ ถุงมือนี้ใช้ต้นทุนการสร้างที่ 
ไม่สูง ประกอบด้วยบลูทูทในการส่งข้อมูล และแบตเตอร่ี
ลิเทียมเป็นแหล่งพลังงาน 
 ลองนึกภาพดูว่า หากใช้ถุงมือน้ีในการเรียนซ่อมรถหรือ
เปล่ียนยางในโลกเสมือนจริง แล้วถุงมือนี้สามารถบอกคุณ
ได้ว่า ให้บิดตรงนี้ หยุดขยับตรงนี้ ใช้แรงเท่าไหร่ จะทำาให้ 
การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้นขนาดไหน นอกจากน้ีนักวิจัยยัง 
คาดว่าในอนาคตอุปกรณ์เหล่าน้ีจะสามารถนำาไปต่อยอดใน 
การแพทย์รวมถึงการทำากายภาพบำาบัดอีกด้วย 

เรียบเรียงจาก : https://www.beartai.com/news/sci-news/505687 (#beartai)

ถุงมือคนเหงา ถุงมือโลกเสมือน
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สาระ
App

แนะนำาแอปดี มีความรู้

วารสารวชิาการ (Academic/Research	Journal)	เป็นชอ่งท�งก�รนำ�เสนอผลง�นท�งวชิ�ก�ร	ของ
นักเรียน	นักศึกษ�	อ�จ�รย์	นักวิจัย	และนักวิช�ก�รในส�ข�ต่�งๆ	สำ�หรับประเทศไทยมีระบบบริก�รว�รส�ร
อิเล็กทรอนิกส์กล�งของประเทศ	คือ	ระบบ	ThaiJO	หรือ	Thai	Journals	Online	ที่เป็นแหล่งรวมว�รส�ร
วิช�ก�รที่ผลิตในประเทศไทยทุกส�ข�วิช�	 ทั้งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 มนุษยศ�สตร์	 และสังคมศ�สตร์	
ปัจจุบันมีว�รส�รที่อยู่ในระบบฯ	กว่�ร้อยละ	80	ของว�รส�รทั้งหมดในประเทศไทย

	 ด้วยคว�มร่วมมือของสองหน่วยง�นระหว่�งศูนย์ดรรชนีก�รอ้�งอิงว�รส�รไทย	 (TCI)	 ซ่ึงมีภ�รกิจ
โดยตรงในก�รยกระดับคุณภ�พว�รส�รไทยกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ	
(NECTEC)	ไดร้ว่มกนัพฒัน�และปรบัปรงุระบบสู	่ThaiJO	2.0	โดยพฒัน�ม�จ�กซอฟตแ์วร์	Open	Journal	 
System	(OJS)	ซ่ึงเปน็โอเพนซอรส์ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดร้บัคว�มนิยมทัว่โลก	นำ�ม�ปรบัปรุงแกป้ญัห�ขอ้บกพรอ่ง
ต่�งๆ	 ของระบบเดิมให้ส�ม�รถรองรับข้อมูลว�รส�รทั้งประเทศได้	 เพิ่มกระบวนก�รให้สมบูรณ์สอดคล้อง
กับก�รทำ�ง�นของทีมบรรณ�ธิก�รว�รส�ร	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รผนวกกระบวนก�รตรวจคว�มซ้ำ�ซ้อน	
(plagiarism	checking)	ด้วยระบบ	CopyCatch	ไว้ใน	ThaiJo2.0	ด้วย

ThaiJO 2.0 :
Thai Journals Online

จุดเด่นของ ThaiJO 2.0
-	 ก�รบริห�รจัดก�รระบบท่ีส่วนกล�ง	 ไม่เป็นภ�ระ
ของทีมบรรณ�ธิก�รว�รส�ร

-	 มกีระบวนก�รตรวจสอบคว�มซ้ำ�ซอ้น	(Plagiarism	 
Checking)	ในระบบ	โดยใช้เคร่ืองมอื	CopyCatch	 
ให้ข้อมูลแก่บรรณ�ธิก�รเพ่ือสนับสนุนก�รพิจ�รณ� 
คุณภ�พบทคว�ม

-	 ยกระดับก�รยอมรับว�รส�รด้วยก�รประเมินคุณภ�พ 
ว�รส�รวชิ�ก�รนัน้	เวบ็ไซตท์ีไ่ดม้�ตรฐ�น	ถอืเปน็
เกณฑ์หลักของทุกฐ�นข้อมูลวิช�ก�ร	 ทั้งภ�ยใน
ประเทศ	 (Thai	 Citation	 Indexed)	 หรือระดับ 
น�น�ช�ติ	เช่น	Scopus,	Web	Of	Science

-	 ตอบโจทย์ก�รมีเว็บไซต์ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น
ของว�รส�รวิช�ก�รไทย	เนื่องจ�กที่ผ่�นม�	ด้วย
ข้อจำ�กัดเรื่องงบประม�ณและบุคล�กร	 ทำ�ให้มี
ว�รส�รจำ�นวนไมม่�กนกัทีม่เีวบ็ไซตท์ีไ่ดม้�ตรฐ�น
ของตัวเอง

ใช้งานระบบได้ที่ 
https://www.tci-thaijo.org/	

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
อบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม
Facebook: 
https://www.facebook.com/ThaiJo2.0/	
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รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร 
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำางานเป็นนักเขียน

ประจำานิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำากัด ปัจจุบันรับราชการ

เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในประวัตศิ�สตรม์หีลกัฐ�นปร�กฏว�่	มกี�รใช้เมลด็เจียกับเมลด็ถ่ัว	ข�้วโพด	และผกัโขม	 
โดยกลุม่วฒันธรรมในแถบอเมรกิ�กล�ง	อย�่งช�วแอซเทก็และม�ยนัในก�รเตรยีมย�
พืน้บ้�นและอ�ห�ร	ในสงัคมของอเมรกิ�กล�งกอ่นก�รม�ถงึของโคลมับัสนัน้	เจยีเป็น
พืชเกษตรชนิดหลักอย่�งที่สองรองจ�กถั่วทีเดียว	ในชุมชนต่�งๆ	ของช�วแอซเท็ก 
นั้นใช้เจียเป็นอ�ห�ร	เครื่องสำ�อ�ง	และประกอบพิธีกรรมด้�นศ�สน�

ร้อยพัน
วิทยา

เมล็ดเจีย
อาหารแสนมหัศจรรย์
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ในปัจจุบันเจียไม่ได้ปลูกอยู่แต่ใน

ประเทศแถบอเมรกิากลางอยา่ง 

เม็กซโิก และกวัเตมาลาเท่านัน้ แตยั่งปลกู 

ในออสเตรเลีย โบลิเวีย กัมพูชา เปรู 

อาร์เจนตินา อเมริกา และยุโรปอีกด้วย 

โดยมีประเทศเม็กซิโกถือเป็นประเทศ 

ผู้ผลิตเจียรายใหญ่ที่สุดของโลก

 คำาว่า Chia มาจากคำาในภาษาสเปน

ว่า “Chian” ซึ่งหมายถึงการมีน้ำามันมาก 

เพราะเมล็ดเจียถือเป็นเมล็ดพืชให้น้ำามัน 

ท่ีมปีริมาณน้ำามันมาก (30–40% เทยีบกบั 

น้ำาหนักแห้ง) โดยนอกจากมีวิตามิน  

(เอ บี เค อี และดี) แล้ว ยังอุดมไปด้วย

กรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งในส่วนของไขมันนี้

หลกัๆ จะเป็นกรดไขมันโอเมกา 3 รอ้ยละ  

68 ของไขมันทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนต่อ 

น้ำาหนักสูงกว่าที่มีในปลาแซลมอนถึง  

8 เทา่ และกรดไขมนัโอเมกา 6 ร้อยละ 19  

ร้อยพัน
วิทยา

ของไขมันทั้งหมด ซึ่งปริมาณของกรด

ไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่หลายอัน 

(polyunsaturated fatty acids, PUFAs) 

จะมีการแปรผันไปขึ้นกับอุณหภูมิของ

สถานที่ปลูก 

 ประโยชนข์องกรดไขมนัโอเมกา 3 มต่ีอ 

ร่างกายมนษุยค์อืชว่ยลดระดบักลเีซอไรด ์ 

และคอเลสเตอรอล ต้านการอักเสบ ปกป้อง 

หวัใจ ป้องกนัความเสยีหายตอ่ตบั ตอ่ตา้น

เบาหวาน และป้องกันมะเร็ง ข้ออักเสบ 

โรคภมูคุิม้กนัทำาลายตวัเอง ในขณะทีก่รด

ไขมันโอเมกา 6 ก็มีผลในการต่อต้านการ

อกัเสบ ความดนัโลหติสงู ป้องกนักจิกรรม

ต่างๆ ที่จะทำาให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและ

มะเร็ง [1]

 เจยีมปีรมิาณคาร์โบไฮเดรต 26–41%  

และมีปริมาณโปรตีน 15–25% ซึ่ง

เหมือนกับที่ มี ในถั่ ว เลนทิล (23%)  

ถั่ วลั น เตา (25%)  ถั่ วลู ก ไก่หรื อถั่ ว 

หัวช้าง (21%) นอกจากนี้เส้นใยอาหาร 

(18–30%) ที่มียังมีศักยภาพที่จะนำาไป 

ใช้งานในการผลิตอาหารฟังก์ชัน (func-

tional food) อีกด้วย โดยเมล็ดเจียกับ

น้ำามันของเมล็ดเจียจะมีปริมาณสารต้าน

อนุมูลอิสระตามธรรมชาติในปริมาณมาก 

กลุ่มสารที่พบ อาทิ โทโคฟีรอล (tocoph-

erols) ไฟโตสเตอรอล (phytosterols)  

แคโรทีนอยด์ (caro teno ids )  และ

สารประกอบในกลุ่มพอลิฟีนอล (poly-

phenolic compounds)

 สารกลุ่ มพอลิฟีนอลนี้ เป็นกลุ่ ม

สารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อนที่มี

ความสำาคญัมากทีส่ดุที่ใหค้วามสามารถใน

การตอ่ตา้นอนมุลูอสิระใหแ้กเ่มลด็เจยี ซึง่

มีความสามารถในการกำาจัดอนุมูลอิสระ 

จับประจุอิออนต่างๆ และให้ไฮโดรเจน 
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ร้อยพัน
วิทยา

สารประกอบแอนตอิอกซแิดนตช์นดิตา่งๆ 

ยังลดความเสี่ยงเก่ียวกับโรคเรื้อรังต่างๆ 

ทั้งมะเร็งและภาวะหัวใจขาดเลือด หรือ

หัวใจวาย และยงัปอ้งกนัโรคบางชนดิ เชน่ 

เบาหวาน อัลไซเมอร์ และพาร์กินสันอีก

ด้วย [1]

 นอกจากมีสารกลุ่มพอลิฟีนอลสูง  

เมล็ดเจียยังมีข้อดีอีกคือที่ ไม่มีสารพิษ

จากเชื้อราและไม่มีกลูเตน ซึ่งผู้บริโภค

บางส่วนมีอาการแพ้ และยังมีปริมาณ

แคลเซยีมมากกวา่ข้าว ข้าวบาเลย ์ขา้วโพด  

และข้าวโอ๊ต

 ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น เมล็ดเจีย 

อาจใช้งานได้ในหลายรปูแบบ ใชท้ัง้เมลด็  

เมลด็บด แปง้จากเมล็ดเจยี น้ำามนั และเจล  

ในป ีพ.ศ. 2543 ตามขอ้แนะนำาการบรโิภค

อาหารของสหรฐั มกีารเสนอแนะให้ใชเ้จยี

เป็นแหล่งอาหารหลัก แต่ใช้ ในปริมาณ

จำากดั โดยแนะใหร้บัประทานไมเ่กนิวนัละ  

48 กรัม

 เมื่อเรานำาเมล็ดเจียไปแช่ในน้ำา มัน

จะปลดปล่อยเอาเมือกที่เรียกว่า chia  

mucilage (CM) ออกมา เมอืกน้ีมีลกัษณะ

เป็นเจลที่ประกอบไปด้วยใยอาหารที่มี

ส่วนที่ละลายน้ำาได้ และคิดเป็นร้อยละ 6 

ของเมล็ด เจลที่ก่อตัวออกมาจากเมล็ดนี้

มกีารนำาไปใชง้านมากมายในอตุสาหกรรม

อาหาร เชน่ เปน็สารทำาใหข้น้  สารกอ่เจล 

รูปที่ 1 ภาพถ�ายเมูล็ดเจียหิลังจากแช้�น้ ำา (ภาพ 1b และ c) เมู่อกข้องเมูล็ดในสภาพที�อิ �มูน้ ำาอย�าง
เต้็มูที �มูีลักษัณะเป็นแค์ปซูลใสหิุ ้มูริอบเมูล็ด มูีค์วามูหินาปริะมูาณ 414 ไมูค์ริอน ซึ �งจะมูีค์วามูหินา
สูงสุด หิลังแช้�ริาว 2 ช้ั �วโมูง เมู่ �อใช้้สีย้อมูจะสังเกต้เหิ็นช้ั ้นเมู่อกหิุ้มูเมูล็ดแบ�งเป็นสองช้ั้น ช้ั ้นใน
ก�อต้ัวข้ึ ้นจากโค์ริงสริ้างที �มูีลักษัณะค์ล้ายกิ �งก้าน ส�วนด้านนอกจะเป็นช้ั ้นที �เป็นเน่ ้อเดียวกันและมูี
ค์วามูขุ้ �น (ภาพ d) ( ที �มูา : [5] )

และสารจบัประจหุรอืสารคเีลต (chelator)  

ซึ่งสารในกลุ่มนี้นอกจากเมือกเมล็ดเจีย

แล้ว ยังมีสารท่ีมีลักษณะคล้ายกันอีก

หลายชนิด มีการใช้งานด้านต่างๆ ทั้ง

ทางด้านการเกษตรสำาหรับจับธาตุอาหาร

สำาหรบัปุย๋พชื ในดา้นการแพทย์ใช้สำาหรบั

การล้างพิษโลหะหนักในกระแสเลือด

 ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น เมือก

เมล็ดเจียใช้เป็นตัวรักษาเสถียรภาพของ

โฟม สารช่วยแขวนตะกอน สารอิมัลซิ 

ไฟเออร์ (emulsifying activity index, 

EAI) สารยึดติด (adhesives) สารช่วย 

ยดึเกาะ (binders) เนือ่งจากความสามารถ

ในการอุ้มน้ำาและความหนดืของมนั ซึง่มนั

สามารถอุ้มน้ำาได้มากกว่าน้ำาหนักของตัว

มันเองถึง 12 เท่า นอกจากนี้เมือกเจีย 

ยังใช้เป็นสารเคลือบที่ปรับปรุงสมบัติเชิง

หน้าทีต่า่งๆ ให้ดข้ึีนไดก้วา่สารเคลอืบชนดิ

เดิมๆ อีกด้วย ดัชนีชี้ความสามารถในการ

เปน็อมิลัซไิฟเออรม์คีา่ต่ำา เมอืกเมลด็เจยี 

แสดงความสามารถในการเพิม่เสถยีรภาพ

ของอิมัลชันอย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไร

ก็ตามความสามารถของมันนั้นจะได้รับ

ผลกระทบจากองค์ประกอบของอิมัลชัน

นั้นๆ ด้วย การที่เมือกเจียสามารถทำาให้

อิมัลชันมีความเสถียรมากขึ้นได้อาจ

เนื่องจากความสามารถในการดูดซับใน

พืน้ผวิสมัผสัระหวา่งวฏัภาคทัง้ในของแขง็ 

กับของเหลว และทำาให้อิมัลชันเสถียร

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือ

เอนไซม ์เมอืกจากเมลด็เจยีน้ันเปน็แหลง่ 

พอลิแซ็กคาไรด์แบบใหม่ซ่ึงอาจให้ส่วนผสม 

พอลเิมอรท์ีน่า่สนใจสำาหรบัใชท้ำาฟลิม์และ

สารเคลือบที่รับประทานได้ ซึ่งอาจนำาไป
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ร้อยพัน
วิทยา

ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสารสังเคราะห์ 

แต่ฟิล์มท่ีได้นั้นมีลักษณะบางและเปราะ

แตกง่าย จึงอาจใช้กลีเซอรอลเป็นสาร 

พลาสติไซเซอร์เพื่อช่วยด้านคุณสมบัติ

ทางกายภาพ ซึ่งสมบัติการละลายน้ำาจะ

เพิ่มขึ้นหากมีการเติมกลีเซอรอลลงไป   

 ปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อนำาเอาเมือก

เมล็ดเจีย เตมิเขา้ไปในผลติภัณฑ์ไสก้รอก 

โดยพบว่าสามารถลดปริมาณฟอสเฟตที่

จะเติมลงไปในไส้กรอกโบโลญญาลงไป

ได้ถึงร้อยละ 50 โดยเติมในปริมาณเพียง 

2% โดยน้ำาหนักเท่านั้น [2] เมือกเมล็ด

เจยียงัสามารถเตมิลงในผลติภัณฑ์จำาพวก

ขนมปังและเค้กได้ เพ่ือช่วยลดปริมาณ 

ไขมนัในสตูรสว่นผสมลงโดยไมก่ระทบตอ่

ลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์แต่เดิมที่มี

ไขมันมากอีกด้วย [3] เนื่องจากมีสมบัติ

ที่ไม่ชอบน้ำาจึงใช้เป็นตัวแทนของไข่และ 

ไขมนัได ้โดยอาจใชท้ดแทนไข่ในสว่นผสม

สูตรอาหารได้ถึงร้อยละ 25

 สำาหรับการนำาเมล็ดเจียมาประกอบ

อาหารนั้น มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ 

หากต้องการประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็ม

หน่วย ไม่ควรใช้ความร้อนเกิน 90 องศา

เซลเซียส เนื่องจากมีผู้ศึกษาเอาไว้ [4] 

วา่หากทำาการแปรรปูเมลด็เจยีดว้ยการใช้

ความร้อนที่ 90, 120, 150 และ 180 oC 

พบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้น ค่าปริมาณโปรตีน

รวมและเถ้าจะเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณสาร 

ฟนีอลกิ ฟลาโวนอยด ์คาโรทนีอยด ์และคา่ 

แอนติออกซิแดนต์แอกทิวิตี กลับมีค่า

ลดลง โดยสารฟนีอลกิทีม่มีากในเมลด็เจีย

ได้แก่ myrcetin และกรด rosmarinic 3,  

4-dihydroxybenzoic, caffeic, และ gallic 

acid จะลดลงเมือ่อณุหภูมิการแปรรปูเพิม่

มากขึ้นทั้งนั้น กรดไขมันอย่าง linolenic, 

linoleic และกรด oleic จะลดลง รวมถึง

สารประกอบในกลุ่มของวิตามินอีอย่าง 

tocopherols และ tocotrienols จะลดลง 

เช่นกัน                                                                                             

 เมื่อทราบว่าเมล็ดเจียมีประโยชน์

ขนาดนี้แล้ว จะรอช้าไปใย มาทำาพุดดิง

เมล็ดเจีย (chia pudding) ทานกันดีกว่า 

ลองทำาตามกันเลยครับ

รูปที่ 2 ภาพถ�ายผ�านกล้องจุลทริริศน์อิเล็กต้ริอน(SEM) แสดงเมูล็ดเจีย (a) เมูล็ดเจียที �แช้�น้ ำาจน
พองแล้ว และทำาใหิ้แหิ้งอีกค์ริั ้ง จะเหิ็นเมู่อกเป็นฟิล์มูบางหิุ ้มูริอบเมูล็ด (b-d) แสดงใหิ้เหิ็นถึงโค์ริงสริ้าง
ริูปหิกเหิลี �ยมู(hexagonal structure) เย่ �อเมูมูเบรินที�เป็นเมู่อกแหิ้งบนพ่้นผิวเมูล็ด (e) และ (f) ที �จุด
ใจกลางข้องโค์ริงสริ้างหิกเหิลี�ยมู แสดงใหิ้เหิ็นถึงฐานข้องส�วนค์อลัมูเมูลลา(columella) ( ที �มูา : [5] )
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เมล็ดเจีย 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำาเชื่อมเมเปิล หรือสารให้ความหวานตามชอบ 1 ช้อนโต๊ะ
(อาจใช้สารสกัดหญ้าหวานที่มีขายบรรจุขวดสำาเร็จรูป) 
วานิลลา 1 ช้อนชา
นมชนิดที่คุณชอบ (อาจใช้น้ำากะทิ น้ำานมถั่วเหลือง ¾ ถ้วย
น้ำานมเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือน้ำานมเมล็ดอัลมอนด์
แทนนมวัวก็ได้) 

สูตรพุดดิงเมล็ดเจียแสนอร่อย
สูตรเริ่มต้น

วิธีทำา ผสมส่วนผสมต่างๆ ในชาม ทิ้งไว้ให้อยู่ตัวอย่างน้อย 15 นาที หรือ

หากจะให้ดีในหลายสูตรจะแช่เย็นเอาไว้ 6 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อให้เมล็ดเจีย 

พองตวั เมือ่ขน้แลว้กวนผสมอกีครัง้และเตมิน้ำานมลงไปเพิม่เลก็น้อยตามชอบ 

โรยเครื่องแต่งหน้าที่คุณชอบลงไป เช่น เมล็ดอัลมอนด์ป่น วอลนัตป่น หรือ

อื่นๆ ตามชอบ เท่านี้ก็จะได้พุดดิงเมล็ดเจียที่น่ารับประทานแล้วหากยังไม่จุใจ  

คุณผู้อ่านอาจลองทำาตามสูตรอื่นๆ อีก เช่น



34ธันวาคม 2563

ร้อยพัน
วิทยา

แหล่งข้อมูล
1. Knez Hrnčič, M., Ivanovski, M., Cör, D., & Knez, Ž. (2019). Chia Seeds (Salvia Hispanica L.): An Overview—Phytochemical Profile, Isolation Methods, 

and Application. Molecules, 25(1), 11. doi:10.3390/molecules25010011
2. Câmara, A.K.F.I., Vidal, V.A.S., Santos, M., Bernardinelli, O.D., Sabadini, E., Pollonio, M.A.R. (2020). Reducing phosphate in emulsified meat products 

by adding chia (Salvia hispanica L.) mucilage in powder or gel format: A clean label technological strategy. Meat Science, 163, 108085. https://doi.
org/10.1016/j.meatsci.2020.108085

3. Fernandes, S. S., & Salas-Mellado, M. de las M. (2017). Addition of chia seed mucilage for reduction of fat content in bread and cakes. Food  
Chemistry, 227, 237–244. doi:10.1016/j.foodchem.2017.01.075

4. Ghafoor, K., Ahmed, I. A. M., Musa Özcan, M., Al-Juhaimi, F. Y., Babiker, E. E., & Azmi, I. U. (2020). An evaluation of bioactive compounds, fatty 
acid composition and oil quality of chia (Salvia hispanica L.) seed roasted at different temperatures. Food Chemistry, 127531. doi:10.1016/j. 
foodchem.2020.127531

5. Muñoz, L. A., Cobos, A., Diaz, O., & Aguilera, J. M. (2012). Chia seeds: Microstructure, mucilage extraction and hydration. Journal of Food Engineering,  
108(1), 216–224. doi:10.1016/j.jfoodeng.2011.06.037

สูตรผสมผิวเลมอนและราสป์เบอร์รี
เมล็ดเจีย 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำาเชื่อมเมเปิล 1 ช้อนโต๊ะ
ผิวมะนาวเลมอน 1 ลูก
น้ำานมอัลมอนด์ 2/3 ถ้วย

ราสป์เบอร์รีสด ¼ ถ้วย

วิธีทำา ผสมเมล็ดเจีย น้ำาเชื่อมเมเปิล นมอัลมอนด์ และผิวเลมอนเข้าด้วยกัน 

ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที หรือทิ้งไว้ค้างคืน จากนั้นเมื่อจะรับประทาน ให้นำาผล

ราสป์เบอร์รีใส้ลงไปก้นถ้วย ใช้ช้อนบดให้ละเอียดตามต้องการ แล้วตักพุดดิง

เมล็ดเจียเติมลงไปข้างบน แล้วโรยผิวเลมอนเพิ่มตามชอบ
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นักวิจัยชีวฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
นักเขียน  ศิลปินภาพสามมิติ  และผู้ประดิษฐ์ ฟอนต์ไทย  มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  งานศิลปะและบทกวี 
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้ง เพจ  FB: ToxicAnt  เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

โครงสร้างโปรตีน
จากปัญญาประดิษฐ์

ภาพโค์ริงสริ้างโปริต้ีนจาก DeepMind

โครงสร้างบันไดเวียน

เกลียวคู่ของเจมส์ 

วตัสนั และฟรานซสิ ครกิ ไดเ้ปดิศกัราช

ใหม่ที่ทำาให้เราเข้าใจกลไกที่ง่ายแต่

ทว่างดงามยิ่งในการส่งต่อข้อมูลทาง

พันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่การแบ่ง

ดีเอ็นเอในระดับเซลล์ ไปจนถึงกลไก

การแบ่งเซลล์หรือแม้แต่กระบวนการ

ปฏสินธใินส่ิงมชีวีติทีม่คีวามหลากหลาย 

เซลล์นั้นหรือ.....ก็คือถุงไขมัน
ห่อหุ้มสองชั้น.....เก็บสารเคมีหลากหลาย 
ขับเคลื่อนชะตา....ด้วยปฏิกิริยามากมาย

ทั้งหมดเกิดขึ้นได้.....เพราะเอนไซม์ที่ภายใน
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สภากาแฟ

ที่จริง ถ้าคุณอยากเข้าใจระบบอะไรที่ 

ซับซ้อนมากๆ สิ่งที่คุณต้องทำาก็แค่มอง

เข้าไปให้รู้ว่าอะตอมอยู่ตรงไหน ก็แค่นั้น

ศาสตราจารย์ ดร.ริชาร์ด ไฟยน์แมน  

นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลผู้ท่ีโด่งดังได้กล่าวไว้ 

 และนัน่ ทำาใหน้กัวิทยาศาสตรม์ากมาย 

ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อค้นหาโครงสร้าง

สามมิติที่ซับซ้อนของโมเลกุลต่างๆ ที่

!

ความละเอียดระดับให้เห็นอะตอมให้ได้ 

 ข้อมูลโครงสร้างเหล่าน้ันทำาให้เรา

เข้าใจกลไกต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่

การสร้างโปรตีนจักรกลนาโนที่เรียกว่า 

เอนไซม์มาใช้ในการเร่งปฏิกิริยาขับเคล่ือน 

ทกุส่ิงอย่างท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์ การส่งสาร 

ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 

ไปจนถึงการควบคุมชะตาชีวิตของเซลล์

ภายในสิ่งมีชีวิต

 หรือแม้แต่กระบวนการเข้ายึดครองเซลล์ 

ของไวรสักอ่โรคอยา่งเชน่ SARS-CoV-2 !

 องค์ความรู้ ในเรื่องของโครงสร้าง

สามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆ นั้น 

ทำาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบ

เอนไซม์ ใหม่ๆ แอนติบอดีใหม่ๆ หรือ  

ยาใหม่ๆ ที่จำาเพาะเจาะจงมากกับโรคร้าย  

จนแทบไม่ส่งผลข้างเคียงอะไรเลยกับผู้ป่วย 

 ข้อมลูเชงิลึกเหล่านี ้หลายๆ คนถือเปน็ 

ข้อมูลลับระดับพันล้านดอลลาร์ ท่ีนักพัฒนา 

ยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ หวงแหน เพราะ

หน้าเว็บเพจหลักของ DeepMind ที่ http://www.deepmind.com
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เว็บไซต์การแข่งขันการทำานายโครงสร้างสามมิติของโปรตีน CASP14

 แต่ต้นทุนทางอินฟราสตรักเจอร์ของ

ทัง้สองเทคโนโลยนีีน้ัน้แพงมหาศาล หลกั

หลายพนัลา้นบาททีต่อ้งทุม่ลงไป แนน่อน

ที่สุด ในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ต่างก็ 

ลงทนุงบประมาณกอ้นใหญด่ว้ยความหวัง 

ที่ว่าโครงสร้างเอนไซม์ที่มีความสำาคัญใน 

เชงิเศรษฐกจิ เช่น เอนไซมท์ีเ่ปน็เปา้หมาย 

ของยาต้านเชื้อก่อโรค หรือเอนไซม์ที่มี 

บทบาทสำาคัญในเชิงอุตสาหกรรมเพียงแค่ 

ไม่ก่ีตัว ก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ 

และนวัตกรรมที่ออกมานำาตลาดทำากำาไร 

ได้อย่ างเป็นกอบเป็นกำ า  คุ้ มค่ ากับ 

งบประมาณที่ลงไป

 อย่าลืมว่ารายละเอียดเพียงเล็กน้อย 

อาจจะสร้างผลต่างในเชิงเศรษฐกิจอย่าง

มหาศาล ไม่นับในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

ที่จะเกิดข้ึนในประเทศที่จะมาช่วยพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดต่อไปด้วย

 แน่นอนว่าเทคโนโลยีการหาโครงสร้าง 

สามมิติ นั้ น  ต้องอาศัยผู้ เชี่ ยวชาญ

ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังต้องใช้ 

งบประมาณมากมาย แถมโครงสร้างที่ได้ 

เป็นแค่ snapshot หรือโครงสร้างภาพนิ่ง

ที่ยังยากที่จะการันตีความถูกต้องแม่นยำา

ของโครงสร้างนั้นได้ 

 นักวิจัยด้านชีววิทยาเชิงโครงสร้าง

ก็เลยได้จัดต้ังการประกวดการทำานาย

โครงสร้างของโปรตีนในคอม ท่ีเรียกว่า  

CASP หรือว่า Critical Assessment of 

Protein-Structure Prediction ขึ้นมา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้นักวิจัยและ 

ผู้สนใจทั่วโลกน้ันได้พัฒนาเทคนิคในการ

สภากาแฟ

รายละเอียดเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผล

ให้ยาบางตัวออกฤทธิ์ ได้ดีกว่ายาตัวอื่น 

จนเอาชนะได้ ในเกมการแข่งขันแสน

ดุเดือดที่มีชีวิตคนและเม็ดเงินจำานวน

มหาศาลเป็นเดิมพัน 

 ในวงการธรุกิจ การปรบัแตง่โครงสร้าง 

เอนไซม์ให้มีความเสถียรมากขึ้น ทนขึ้น  

อาจจะดเูหมอืนไม่มอีะไร แตก่ารไดเ้ปรียบ 

เพียงเล็กน้อยน้ี อาจสร้างผลต่างใหญ่หลวง 

ในด้านการผลิตสารออกฤทธิ์ในระดับ

อุตสาหกรรม 

 เม็ดเงินที่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ไ ด้ ล งทุ น ไปกั บ โ ค ร งสร้ า งพื้ น ฐ าน  

(infrastructure) เพื่อการหาโครงสร้าง 

สามมิติของโปรตีนและเอนไซม์ท่ีสำาคัญ

นั้นจึงบอกได้คำาเดียวว่าสุดประมาณ

 การพัฒนาเทคนิคแยกบริสุทธิ์และ

การตกผลึกโปรตีนที่ยากแสนยาก แหล่ง

กำาเนดิแสงขนาดมหมึาจนจสุนามฟตุบอล

เข้าไปได้สบายๆ อย่างซินโครตรอน  

ไซโครตรอน หรือบวีาตรอน จงึไดถ้กูกอ่ตัง้

ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการหาโครงสร้าง

โมเลกุลด้วยหลักการทางผลึกศาสตร์  

(crystallography) 

 และเมื่อไม่นานมานี้ เองก็มีข่าวดี

อีกข่าวหน่ึงจากนักวิทยาศาสตร์และนัก

พัฒนาเทคโนโลยี นั่นก็คือเทคโนโลยีการ

สร้างภาพสุดล้ำาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนถ่ายภาพที่อุณหภูมิเยือกแข็ง 

ยิง่ยวด (cryoEM) หรือ cryogenic electron  

microscopy ก็ประสบความสำาเร็จในการ

ถา่ยภาพโปรตนีให้เหน็ได้ในระดบัอะตอม

!
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สภากาแฟ

ออกแบบวิธีการทำานายโครงสร้างสามมิติ

ของโปรตีนอย่างแม่นยำาขึ้นมา

 เป็นข่าวใหญ่ที่พึ่งออกมาสะเทือน

วงการชีววิทยาและชีวเคม ีเมือ่อลัฟาโฟลด ์ 

(Alpha fold) ปญัญาประดษิฐจ์ากโครงการ 

DeepMind ของกูเกิลสามารถทำานาย

โครงสร้างสามมิติของโปรตนีไดด้ว้ยความ

แม่นยำา ขนาดที่บอกได้ว่าอะตอมไหน 

น่าจะอยู่ตรงไหนในโมเลกุล 

 การทำานายของทมี DeepMind เขา้ไป

แขง่ใน CASP ภายใตช้ือ่ กลุม่ 427 (group 

427) ที่น่าตื่นเต้นก็คือ 2/3 ของแบบ

จำาลองที่ DeepMind AlphaFold ส่งไป 

แข่งนั้น ดันมีความเหมือนมากๆ กับ

โครงสร้างโปรตีนที่มาจากการทดลองที่

เขาเตรียมไว้เป็นโจทย์ เช่น ข้อมูลจาก

ผลึก หรือจาก cryoEM 

 โดยปกตแิลว้ ถา้นบัความถูกตอ้ง โดย

เปรียบเทยีบกบัโครงสรา้งท่ีถูกสร้างขึน้มา

แล้วจากการทดลอง ที่ถูกซ่อนไว้เพื่อเป็น

โจทย์ การทำานายโดยใช้เทคนิคชีววิทยา

เชงิคำานวณ (computational biology) นัน้  

จะไดค้ะแนนอยู่ในช่วงราวๆ 75 เปอรเ์ซน็ต ์ 

คือมีความแม่นยำาพอสมควร แต่จะยังมี 

ความเพ้ียนๆ ของโครงสร้างอยู่บ้าง 

เล็กน้อย 

 แต่การทำานายของอัลฟาโฟลด์ นั้น 

ได้คะแนนมากถึงราวๆ 90% เลยทีเดียว 

เมื่อเปรียบเทียบในโจทย์เดียวกัน 

 จอห์น จัมเปอร์ (John Jumper) 

หัวหน้าทีมอัลฟาโฟลด์จาก DeepMind  

ให้สัมภาษณ์ว่าในข้ันแรก เทคนิคทาง

ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า deep learning 

จะนำาไปศึกษาข้อมูลทางโครงสร้างและ

พันธุศาสตร์เช่นลำาดับกรดอะมิโน เพื่อ

ทำานายระยะหา่งระหวา่งกรดอะมโินแตล่ะ

คู่ในโปรตีน และในขั้นต่อมา อัลฟาโฟลด์ 

จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์เพื่อ

สร้างแบบจำาลองสามมิติขึ้นมาที่จะบอก

ได้ว่าโปรตีนต่างๆ นั้นมีโครงสร้างสามมิติ 

เป็นอย่างไร โดยจะโฟกัสที่โครงสร้าง

สุดท้ายที่ดีที่สุดที่สร้างขึ้นมาได้

 แอนเดร ลูปาส (Andrei Lupas)  

นักชีว วิทยาวิวัฒนาการจากสถาบัน 

มักซ์พลังก์เพื่อชีววิทยาพัฒนาการ (Max 

Planck Institute for Developmental  

Biology) ในเมือง Tübingen ประเทศ

เยอรมนี เปิดเผยว่า สำาหรับโปรตีน

ชนิดหนึ่งจากแบคทีเรียที่ทีมวิจัยของ

เขาสนใจ และใช้เวลานับทศวรรษกว่า 

จะผลิต แยกบริสุทธิ์  ตกผลึก และ

ประกอบรา่งสรา้งข้ึนมาจนเปน็โครงสรา้ง 

สามมิติได้ อัลฟาโฟลด์ใช้เวลาเพียงแค่ 

ครึ่งชั่วโมงในการทำานายโครงสร้างที่

สวยงามและมคีวามแมน่ยำาสงูมาก ไม่ตา่ง

ไปจากโครงสร้างที่พวกเขาทุ่มเททำาการ

ทดลองจนแทบกระอักเลือดนานนับ 

สิบปีกว่าจะได้มา 

นี่คือจุดพลิกผันที่จะเปลี่ยนการแพทย์ 

เปลี่ยนงานวิจัย เปลี่ยนวิศวกรรม

ชีวภาพ เปลี่ยนทุกสิ่งอย่าง

เราตั้งใจจะทำาให้อัลฟาโฟลด์มีประโยชน์

สูงสุดกับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจอยาก

จะใช้มัน อันที่จริงเราพึ่งจะเริ่มเห็นภาพ

ชัดว่านักชีววิทยาอยากได้อะไร แน่นอน

ว่าการบุกเบิกยา และการออกแบบ

โปรตีนคงเป็นการต่อยอดที่ชัดเจน

เดมสิ แฮสซาบสิ ผูร้ว่มกอ่ตัง้และหวัหนา้

ผู้บริหาร DeepMind ให้สัมภาษณ์

เดมูิส แฮสซาบิส  หิัวหิน้าทีมูผู้บริิหิาริและหินึ �ง
ในผู้ริ�วมูก�อต้ั้ง DeepMind



39 ธันวาคม 2563

หิน้าเว็บเพจข้อง DeepMind ที � ใหิ้ข้้อมููลโค์ริงสริ้างโปริต้ีนที �เกี �ยวข้้องกับโริค์โค์วิด 19 แบบ Opensource

สภากาแฟ

 และนี่ คื อการ เ ปิดฉากเริ่ มต้นที่

สวยงามของการนำาปัญญาประดิษฐ์มา

ใช้ในทางชีววิทยาเชิงโครงสร้าง และคง

ไม่ต้องบอกว่า DeepMind ไม่ใช่เอกชน

เจ้าเดียวที่กระโดดลงมาเล่นในสนามนี้ 

เพราะผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสังเวียน 

CASP14 ไม่ได้มีแค่ DeepMind แต่ยังมี

ไมโครซอฟต์และบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง 

สัญชาติจีนอย่างเทนเซนต์ (Tencent)  

อีกด้วย

 หนทางยังอีกยาวไกล แต่หนทาง

สาย ใหม่ ช่ า งดู ส วยงามนั กสำ าหรั บ 

นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี

 ดิสรัปชันที่จะทำาให้เกิดการปฏิรูป

วงการชวีเคมแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

กำาลังเริ่มขึ้นแล้ว !
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ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พังพอนเล็ก
Herpestes urva

พังพอนเล็กเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก อาศัยได้เกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี 
มักออกหากินตามลำาพัง โดยมากพบเห็นในช่วงเย็นหรือกลางคืน 
อาหารเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู นก สัตว์เล้ือยคลานโดยเฉพาะงู 

ออกลูกตามโพรงไม้หรือโพรงดิน คร้ังละประมาณ 2-4 ตัว
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สาระวิทย์
ในศิลป์

  สาระวิทย์
ในศิลป์

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Facebook : I-see Warisa Jaidee

14

สาระวิทย์
ในศิลป์

เดนิทางมาถึงตอนสดุท้ายของการ
ท่องอวกาศกับกล้องโทรทรรศน์
แบบโรโบติก โดยเป็นเรื่องเกี่ยว
กับกิจกรรม Image of the 
month ของ NSO (National 
School’s Observatory) ที่เปิด
โอกาสให้ทุกคนท่ีสนใจ สามารถ
ส่งภาพที่ตนเองปรับแต่งแสงสี
โดยใช้ซอฟต์แวร์ LTImage นี้เข้า
ร่วมประกวดชิงตำาแหน่งภาพเด่น
ประจำาเดือน 

ท่องอวกาศกับ
กล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก 

ตอนที่ 3
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โดยภาพที่ได้รับเลือกก็จะถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ของ NSO ไปเลย และถ้าผู้ชนะพำานักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  
จะไดร้บัรางวลัเพิม่เตมิเปน็เฟรมแคนวาสของภาพทีต่นส่งไป วธิกีารสง่กค็อืโพสตภ์าพลงในโซเชียลมเีดยีของ NSO และตดิแฮช

แท็ก #NSO_comp หรือแชร์ลงในเว็บไซต์ แล้วรอลุ้นรับรางวัลกันทุกๆ สิ้นเดือนได้เลย

ต้ัวอย�างภาพที�เค์ยได้ริางวัลปริะจำาแต้�ละเด่อนที�ผ�านมูาในปี พ.ศ. 2563

ภาพ Messier 27 (M27; Dumbbell Nebula)

ทั ้งสองภาพเป็นภาพข้อง M27; Dumbbell Nebula หิริ่อ เนบิวล�าดัมูบ์เบลล์ ภาพทางซ้ายเป็นภาพที� ได้ริับริางวัลเด่อนพฤษัภาค์มู ปี พ.ศ. 2562 เจ้าข้อง
ผลงานค์่อค์ุณ Guy Wells ส�วนภาพทางข้วา ฉันส่บค์้นได้มูาจากค์ลังภาพข้อง National Schools’ Observatory (NSO) เนบิวล�าดัมูบ์เบลล์ เป็นอีกหินึ�ง
ค์วามูสวยงามูในอวกาศที�เกิดจากการิข้ยายต้ัวข้องดาวฤกษั์และยุบต้ัวลงเป็นดาวแค์ริะข้าวอยู�ต้ริงใจกลางข้องเนบิวลาต้ามูวงจริช้ีวิต้ดาวฤกษั์มูวลต้�ำา เศษัซาก
ที�กริะจายอยู �ภายนอกบริิเวณกลุ�มูแก๊สค์่อซากวัต้ถุที �หิลุดออกด้วยแริงริะเบิดและล�องลอยออกไปยังอวกาศโดยริอบสริ้างริูปริ�างค์ล้ายกับเค์ริ่ �องยกน้ำาหินัก 
เช้�นเดียวกัน ดวงอาทิต้ย์ข้องเริาเองก็กำาลังมูีอายุมูากข้ึ ้นและในอนาค์ต้อีกหิลายปีข้้างหิน้าก็จะดำาเนินริอยต้ามู และอาจกลายเป็นเนบิวลาหิน้าต้าค์ล้ายๆ กันนี �แหิละ

สาระวิทย์
ในศิลป์
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ต้ัวอย�างภาพกาแล็กซี ในค์ลังภาพข้อง National Schools’ Observatory (NSO)

ภาพทั้งสามูนี้เป็นภาพ Spiral Galaxy หิริ่อกาแล็กซีทริงกังหิัน เหิมู่อนทางช้้างเผ่อกข้องเริา ยกเว้น NGC 1600 เป็นกาแล็กซีริี (elliptical galaxy) ซึ �งมูีสสาริ 
พวกกลุ�มูแก๊สริะหิว�างดวงดาวน้อยกว�าริูปริ�างแบบอ่�นๆ ทำาใหิ้การิเกิดข้องดาวฤกษั์นั ้นพบได้น้อยในกาแล็กซีปริะเภทนี้ จากภาพที�ถ�ายออกมูาจะเหิ็นว�า NGC 
1600 อยู�อย�างโดดเดี �ยวแยกออกจากวัต้ถุอ่ �นๆ บนท้องฟ้า และที�สำาค์ัญ่ค์่อต้ริงใจกลางข้องกาแล็กซีนี ้เป็นที�อยู �ข้องหินึ�งในหิลุมูดำามูวลยิ�งยวด (super 
massive black hole) ข้นาดใหิญ่�มูาก

ภาพสีแบบ 3-colour imaging ข้องกาแล็กซี NGC 891 ฉันสริ้างโดยเอาไฟล์ภาพทั้ง 3 ภาพ ที �ถ�ายด้วยฟิลเต้อริ์ R,V และ B จากกล้องโทริทริริศน์ LT มูา
ปริะกอบซ้อนกันในซอฟต้์แวริ์ LTImage และปริับสีริะบบ RGB (red,green,blue) สามูาริถเข้้าไปศึกษัาวิธีี ใช้้ซอฟต้์แวริ์ LTImage ได้ที � https://youtu.be/
WMmx2nHY-Q4

NGC 891 หิริ่อ กาแล็กซีซิลเวอริ์ ซิลเวอริ์ (Silver Sliver Galaxy) กาแล็กซีในกลุ�มูดาวแอนโดริเมูดา (Andromeda constellation) นอกจากค์วามูสวยงามู
ข้องแสงสีดวงดาวแล้ว ต้ำาแหิน�งที �อยู �และการิวางต้ัวกาแล็กซียังสริ้างมูุมูมูองที�ทำาใหิ้เริาช้าวทางช้้างเผ่อกมูองเหิ็นด้านข้้างข้องมูัน (edge-on perspective) 
ทำาใหิ้เริาสามูาริถสังเกต้อวกาศในมูุมูมูองที�ต้�างออกไป และกาแล็กซีนี ้ก็ถูกเล่อกใหิ้เป็น First Light Image* ข้องกล้องโทริทริริศน์ช้่ �อดังถึงสองต้ัวด้วยกัน 
นั �นค์่อเป็นวัต้ถุแริกที�ถูกถ�ายด้วย Large Binocular Telescope และ Lowell Discovery Telescope

*First light image ข้องกล้องโทริทริริศน์ ค์่อ ภาพแริกที�ถูกถ�ายด้วยกล้องหิลังจากกล้องนั้นถูกสริ้างข้ึ ้นมูาใหิมู�ๆ ถึงจะยังได้ภาพที� ไมู�ช้ัดเจนพอที�จะใช้้งานได้ แต้�นับว�ามูีค์วามูสำาค์ัญ่ 

ทางปริะวัต้ิศาสต้ริ์มูากทีเดียว (ข้้อมููลจาก https://apod.nasa.gov/apod/ap170112.html)
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ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.schoolsobservatory.org
https://www.nasa.gov/
ขอบคุณแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสอนวิธีใช้งานซอฟต์แวร์ LTImage ใช้แต่งรูปถ่ายทางดาราศาสตร์
https://youtu.be/WMmx2nHY-Q4

 จะเห็นได้ว่าการปรับแต่งสีของภาพน้ันไม่มีถูกผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วตัถปุระสงคข์องการนำาภาพไปใช้ เราสามารถปรบัแตง่สตีามจนิตนาการของเรา 
ว่าต้องการให้ภาพออกมามีสีสันสวยงามอย่างไร หรือจะปรับสีเพื่อใช้ในการ
ศกึษาเฉพาะทางตามขอ้มลูทีม่ ีกอ็าจจะตอ้งใช้โปรแกรมการตกแตง่ภาพอืน่ๆ เข้า
มารว่มดว้ย และถา้ใครอยากไดภ้าพสำาเรจ็รปูทีถ่กูปรบัแตง่สสีนัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ทางด้านดาราศาสตร์ ก็สามารถเข้าไปเลือกภาพที่ต้องการได้จากแกลลอรี่ของ
เพจนี้ได้เช่นกัน โดยกดเข้าไปที่ Home> Gallery จะมีภาพสวยๆ ให้เลือกดูได้
มากมาย ถ้าใครอยู่บ้านในช่วงนี้ สนใจอยากใกล้ชิดกับจักรวาลมากขึ้น ก็ลอง
เข้าไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านกล้องโทรทรรศน์ออนไลน์กันได้ รับประกันว่า 
นอกจากสนุกแล้วยังได้ภาพเจ๋งๆ ท่ีมีคุณภาพระดับงานวิจัยมาช่ืนชมอีกด้วย

ภาพนี้เป็นภาพข้องเนบิวลา IC63 เปริียบเทียบริะหิว�างภาพถ�ายจากกล้องโทริทริริศน์ LT ที �เป็นข้าวดำา Credit: National Schools’ Observatory (NSO)            
และฉันได้ ใช้้ซอฟต้์แวริ์ LTimage ปริับค์วามูค์มูช้ัดใหิ้ภาพกับภาพที�ถ�ายจากกล้องฮับเบิ ้ลที � ได้ปริับแต้�งสีแล้ว Credit: ESA/Hubble, NASA

เนบิวลา IC63 เป็นที �ริู ้จักกันในช้่ �อ the ghost of Cassiopeia เกิดข้ึ ้นหิ�างจากกลุ�มูดาวแค์สสิโอเปีย (Cassiopeia constellation) ออกไป 550 ปีแสง 
เนบิวลานี ้ ได้ริับผลกริะทบจากริังสีอัลต้ริาไวโอเลต้ที�ดาว Gamma ในกลุ�มูดาวแค์สสิโอเปีย แผ�ออกมูา ส�งผลใหิ้เนบิวลาหิริ่อกลุ�มูก๊าซนี ้ค์�อยๆกริะจายต้ัวและ
สลายออกเป็นริูปริ�างและสีสันอย�างที �เหิ็น โดยอิเล็กต้ริอนข้องก๊าซไฮโดริเจนในเนบิวลาจะได้ริับพลังงานหิลังจากถูกกริะทบด้วยริังสีอัลต้ริ้าไวโอเลต้ และปลด
ปล�อยออกมูาในริูปข้องริังสีไฮโดริเจนอัลฟ�า ที �ปริากฏเป็นสีแดงในภาพจากกล้องฮับเบิล

ภาพวาดกลุ�มูดาวแค์สสิโอเปีย แสดงต้ำาแหิน�งข้องดาว Gamma (γ)

สาระวิทย์
ในศิลป์
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พงศธร กิจเวช (อัฐ) 
Facebook: คนดูดาว stargazer 

กลุ่มดาวคนยิงธนู  
ที่มาของเดือนธันวาคม 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว เทพเจ้า 
โครนัส (Cronus) ได้แปลง

ร่างเป็นม้า แอบหนีภรรยาคือ รีอา (Rhea) 
 โครนัสได้ ไปพบฟิไลรา  (Phi lyra) 
เทพธิดาแห่งมหาสมุทร และได้มีลูกชาย
ดว้ยกนัชือ่ ไครอน (Chiron) มลีกัษณะแปลก
ประหลาดคอื ลำาตวัทอ่นบนเปน็คน แตล่ำาตวั
ท่อนล่างเป็นม้า 
 ฟไิลรารู้สกึอบัอายมากทีล่กูเกดิมาเชน่น้ี 

ภาพแสงเลเซอริ์จากกล้องโทริทริริศน์ Very Large 
Telescope (VLT) ในปริะเทศช้ิลี ส�องไปที � ใจกลาง
ทางช้้างเผ่อก ถ�ายโดย Yuri Beletsky 
ที่มาภาพ NASA: Astronomy picture of the Day  
(APOD) 
https://apod.nasa.gov/apod/ap190106.html 

จงึออ้นวอนขอใหเ้ทพเจา้ช่วยเปลีย่นร่างเธอ
เปน็อะไรก็ไดท้ี่ไมใ่ช่มนุษย์ เทพเจา้จงึเปลีย่น
ร่างเธอเป็นต้นไม้ 
 เทพอพอลโล (Apollo) ไดม้าพบไครอนก็
พาไปเลีย้ง และสอนศลิปะความรู้ตา่ง ๆ  ใหค้อื 
ดนตรี การเล่นพิณ การยิงธนู การรักษาโรค  
และการพยากรณ์ อาร์ทิมิส (Artemis) น้อง
สาวของอพอลโลกช็ว่ยสอนเรือ่งการลา่สตัว ์
 เมื่อไครอนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ได้กลาย

เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษกรีกหลายคน 
 ลกัษณะครึง่คนคร่ึงมา้นีเ้รยีกวา่ เซนทอร ์ 
(centaur) ไครอนไดร้บัยกยอ่งวา่เปน็เซนทอร ์
ที่ฉลาดที่สุด 
 บนท้องฟ้ามีกลุ่มดาว 2 กลุ่มที่เกี่ยวกับ
เซนทอร์และไครอนคือ กลุ่มดาวคนครึ่งม้า 
(Centaurus ออกเสียงว่า เซนทอรัส) และ
กลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius ออกเสียงว่า 
แซจิแทเรียส) 
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ภาพดวงอาทิต้ย์อยู � ในกลุ�มูดาวค์นยิงธีนูวันที � 20 ธีันวาค์มู พ.ศ. 2563 
เวลา 18:00 น. กริุงเทพฯ 
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation) 

ภาพไค์ริอนกำาลังสอนลูกศิษัย์ค์่อ อาค์ิลีส (Achilles) ยิงธีนู 
วาดโดย Jean-Baptiste Regnault (ค์.ศ. 1754-1829) 
อาค์ิลีสเป็นวีริบุริุษัสำาค์ัญ่ค์นหินึ�งในสงค์ริามูกริุงทริอย
ที่มาภาพ Wellcome Collection 
https://wellcomecollection.org/works/vzbb7m92 

 กลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นที่มาของชื่อเดือนธันวาคม คำาว่า “ธันวาคม” 
เป็นภาษาสันสกฤต มาจากคำาว่า “ธนุ” แปลว่า ธนู กับคำาว่า “อาคม” 
แปลว่า มาถึง หมายความว่า ดวงอาทิตย์มาถึงราศีธนูหรือกลุ่มดาว 
คนยิงธนู 
 เนื่องจากการส่ายของแกนโลกและการแบ่งเขตกลุ่มดาวสากล 
สมยัใหม ่ทำาใหป้จัจบุนัวนัที ่1-18 ธนัวาคม ดวงอาทติยจ์ะอยูใ่นกลุม่ดาว 
คนแบกงู (Ophiuchus) และวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 20 มกราคม จึงจะ
อยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนู 
 เราจะเห็นกลุ่มดาวคนยิงธนูได้ ในท่ีมืดสนิท ในเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ อาจจะเห็นได้เพียงบางดวงเท่านั้น ดาวที่สว่างที่สุดใน 
กลุ่มดาวคนยิงธนูคือ ดาวเอปซิลอน แซจิแทรีไอ (Epsilon Sagittarii) 
มีความสว่าง 1.85 

ภาพเนบิวลาสามูแฉก (Trifid Nebula) หิริ่อ M20 ในกลุ�มูดาวค์นยิงธีนู 
ถ่ายโดย Franz Hofmann และ Wolfgang Paech 
ที่มาภาพ NASA: Astronomy picture of the Day (APOD) 
https://apod.nasa.gov/apod/ap171020.html 

ภาพจำาลองการิริ�วมูทิศใหิญ่� (great conjunction)
วันที � 21 ธีันวาค์มู พ.ศ. 2563 เวลา 19:00 น. กริุงเทพฯ 
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation) 
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 ใจกลางดาราจักรหรือแกเล็กซีทาง 
ช้างเผือก (Galactic Center) อยู่ในกลุ่มดาว
คนยิงธนูด้วย ทำาให้เราเห็นทางช้างเผือก 
สวยสุดเมื่อมองไปทางกลุ่มดาวคนยิงธนู 
 ชื่อเทพโครนัส (พ่อของไครอน) เป็น
ภาษากรีก ซึ่งก็คือ แซเทิร์น (Saturn) ใน
ภาษาโรมัน และหมายถึงดาวเสาร์ด้วย 
 สำาหรับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  
มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 2 เรื่องคือ 
1. ฝนดาวตกคนคู่ (Geminids) 150 ดวง 
ต่อชั่วโมง มากที่สุดวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 เวลา 07:50 น. เนือ่งจากเปน็เวลา
กลางวัน อาจดตูัง้แตห่วัค่ำาวันที ่13 ถงึเชา้มดื
วันที่ 14 ธันวาคม 
 เราจะเห็นดาวตกเหมือนพุ่งออกมาจาก
กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) 
 ฝนดาวตกคนคูเ่กดิประจำาทกุป ีมดีาวตก

จำานวนมากเกดิในฤดหูนาวซึง่ทอ้งฟ้ามกัโปร่ง
หรอืมีเมฆนอ้ย และมักมดีาวตกลกูใหญส่วา่ง
หรือลกูไฟ (fireball) ทำาใหฝ้นดาวตกคนคูเ่ปน็
ฝนดาวตกที่น่าดูที่สุดในประเทศไทย 
 เนื่องจากวันที่ 14 ธันวาคมปีน้ี ไม่มี
แสงจันทร์รบกวนเลย จึงเป็นปีที่ดีที่สุด 
ในรอบ 11 ปี (พ.ศ. 2555-2566) ที่จะดู 
ฝนดาวตกคนคู่ 
 ฝนดาวตกเกิดทั่วท้องฟ้า สามารถ
มองทิศทางใดก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องมองไปที่ 
จุดกระจายหรือจุดศูนย์กลางของฝนดาวตก
ในกลุ่มดาวคนคู่ (ย่ิงมองใกล้จุดกระจาย
ดาวตกยิ่งส้ัน แต่สำาหรับการถ่ายภาพนิยม
ให้เห็นจุดกระจายด้วย)  
 นอนดูกลางท้องฟ้าดีที่สุด เพราะเป็น
บรเิวณทอ้งฟ้าทีม่ดืสดุ กวา้งสดุ และสบายสดุ  
ไม่เมื่อยคอ

2. การร่วมทิศใหญ่ (great conjunction)  
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็น 
ปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์
ใกล้กัน จะเกิดทุก 20 ปี และคร้ังนี้จะ 
ใกล้กันมากที่สุดในรอบ 397 ปี นับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 1623 
 ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเหมือน 
ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์รวมเป็นดวง
เดียวกัน ถ้าดูด้วยกล้องโทรทรรศน์หรือ
กล้องดูดาวที่มีกำาลังขยาย 20-100 เท่า 
จะเห็นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่ใน
กรอบ (frame) เดียวกัน 
 ตอนหวัค่ำาเวลาประมาณ 18:45-19:20 น.  
มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หาดาวสว่าง
ที่สุด ใกล้ขอบฟ้า

ภาพจำาลองฝนดาวต้กค์นค์ู� (Geminids) วันที � 14 ธีันวาค์มู พ.ศ. 2563 เวลา 04:00 น. กริุงเทพฯ 
ที่มาภาพ แอป SkyPortal 3.3.4.0, iPhone SE (2nd generation)
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by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

"หมึกบลูริง"
เสียบไม้ขาย

พิษร้ายถึงชีวิต

ตามทีก่รมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ออกมาเตือนวา่ พบคนเอา 
"หมึกบลริูง" ทีม่พีษิรา้ยแรง มายา่งขายนัน้ และการใชค้วามรอ้น

ก็ไม่สามารถทำาลายพิษของมันได้
 ขอเอาความรู้เกี่ยวกับอันตรายของหมึกชนิดนี้ มาเผยแพร่ให้อ่านกันนะครับ
 หมึกสายวงน้ำาเงิน หรือหมึกบลูริง (อังกฤษ: blue-ringed octopus) เป็น
หมึกในสกุล Hapalochlaena อันดับหมึกยักษ์ จัดเป็นหมึกขนาดเล็กจำาพวกหนึ่ง  
มีจุดเด่น คือสีสันตามลำาตัวที่เป็นจุดวงกลมคล้ายแหวนสีน้ำาเงินหรือสีม่วงซึ่ง 
สามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกคุกคาม ตัดพื้นลำาตัวสีขาวหรือเขียว
 หมกึสายวงน้ำาเงนินัน้มพีษิทีผ่สมอยูใ่นน้ำาลายทีม่คีวามรา้ยแรงมาก ซึง่รา้ยแรง
กว่างูเห่าถึง 20 เท่า ผู้ที่ถูกกัดจะตายภายใน 2-3 นาที นับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำาที่มีพิษ
ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
 สารพิษของหมึกสายวงน้ำาเงินน้ัน เรียกว่า เทโทรโดทอกซิน (tetrodotoxin)  
เป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยจะเข้าไป 
ขัดขวางการสั่งงานของสมองที่จะไปยังกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อำานาจจิต 
 คนที่ถูกพิษจะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต หายใจไม่ออกเน่ืองจากกล้ามเนื้อ
กะบังลมและหน้าอกไม่ทำางาน ทำาให้ไม่สามารถนำาอากาศเข้าสู่ปอดได้ เป็นสาเหตุ
ให้เสียชีวิต 
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 การปฐมพยาบาลตอ้งหาวธินีำาอากาศเขา้สูป่อด เชน่ เป่าปาก จากน้ัน
ต้องรีบนำาส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผล 
ผู้ป่วยจะฟื้นเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกิน
ไปจนสมองตาย
 พิษของหมกึสายวงน้ำาเงินเกดิจากแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูใ่นต่อมน้ำาลาย
ของมัน (เป็นแบคทีเรียสกุล Bacillus และ Pseudomonas) พิษเทโทรโด
ทอกซินและแบคทีเรียยังพบได้ในไข่ของหมึก 
 สันนิษฐานว่าเป็นกระบวนการส่งถ่ายความสามารถในการสร้างพิษ 
จากแม่หมึกไปยังลูก โดยพบได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยด้วยซ้ำา
 ในน่านน้ำาของประเทศไทยน้ันมหีมกึสายวงน้ำาเงินอยา่งนอ้ย 1 สปชีส์ี  
(จากทั้งหมด 3-4 สปีชีส์) คือ Hapalochlaena maculosa สามารถพบได้
ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
 ต่อมพิษของหมึกชนิดนี้จะอยู่ที่ปาก (ต่อมน้ำาลาย salivary gland) ไม่
ได้กระจายทั่วไปตามลำาตัว ผู้ที่ได้รับพิษนั้นมักเกิดจากการถูกมันกัด ไม่ใช่
จากการสมัผสัโดนตวั  โดยพษิของหมกึชนิดนีจ้ะไม่สลายเมือ่ถกูความรอ้น 
หากนำาไปปรงุอาหารจนสกุ แลว้รบัประทานเขา้ไป กเ็สีย่งทีจ่ะเกดิอนัตราย
ได้เช่นกัน จึงไม่ควรซื้อมาปรุงเป็นอาหารรับประทานเด็ดขาด

พิษของหมึกส�ยวงน้ำ � เ งินเกิดจ�ก
แบคทเีรยีทีอ่�ศยัอยูใ่นตอ่มน้ำ�ล�ยของมนั	 
( เป็นแบคที เรียสกุล	 Bacil lus	 และ	 
Pseudomonas)	พษิเทโทรโดทอกซินและ
แบคทีเรียยังพบได้ในไข่ของหมึก
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ดร.ชวลิต วิทยานนท์
https://www.facebook.com/WaterAndFishes

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา

สายยูแห่งบางปะกง
ปลาที่เจอเมื่อวานนี้
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันก่อนผมลงพื้นที่ทุ่งใหญ่ปากพลี  ที่
นครนายก เพือ่ชว่ยมลูนธิพ้ืินทีชุ่่มน้ำาไทย
และมูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม สำารวจแม่น้ำา
บางปะกงทั้งระบบ ทำาให้นึกถึงปลาชนิด
หนึ่งที่ผมตามหาอยู่คือเจ้าปลาสายยู

ภาพปลาสายยูต้ัวเป็นๆ โดย นณณ์ ผาณิต้วงศ์

ปลาสายยู  (Cera tog lan i s 
pachynema Ng, 1999) 

เซอราโตกลานิสพาชีนีมา เป็นปลาตระกูล
ปลาเนื้ออ่อน หน้าตาประหลาด ตาเล็กๆ  
มีหนวดขนาดเล็กเป็นตุ่ม เวลาว่ายหนวดจะ
กระดกิรวัๆ ดิง๊ๆ เหมอืนหนวดมนษุยต์า่งดาว  
ขนาดตัวใหญ่สุดจากหัวถึงปลายหางยาว

ประมาณจากขอ้มอืถงึขอ้ศอกของผูช้าย เปน็
ปลาที่เจอเฉพาะในแม่น้ำาบางปะกงเท่านั้น
 ผมรู้จักปลาสายยูครั้งแรกตอนเรียน
วิชาปลาของคณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยเห็นช่ือจากหนังสือ The 
Freshwater Fishes of Siam or Thailand เปน็ 
หนงัสอืปลาน้ำาจืดของไทยเลม่แรก เขยีนโดย

หมอสมทิ (Hugh McCormick Smith) เจา้กรม 
รกัษาสตัวน้์ำา (อธบิดกีรมประมง) คนแรกของ
ไทย ตีพิมพ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2488 สมิทเขียนไว้ว่า ได้ตัวอย่าง
ปลาชนิดนี้มาจากลูกเสือที่ได้มาจากแม่น้ำา
นครนายก (ได้ในย่านใกล้เคียงกับที่ได้ปลา
หวีเกศแห่งบางปะกงที่สูญพันธุ์ไปแล้ว) เขา
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จากนั้นมา ถ้าผมได้ไปไปสำารวจย่านแม่น้ำา
บางปะกงท่ีปราจนีบรุทีไีร ผมจะลกุแตเ่ชา้มดื 
ไปตลาดเพื่อหาปลาสายยูทุกครั้ง แต่ก็ไม่
เคยได้
 ป ีพ.ศ. 2542 องึ ฮอก ฮ ีจากมหาวทิยาลยั
แห่งชาติสิงคโปร์ ตีพิมพ์บทความบรรยาย
ชนิดว่า เจ้าสายยูเป็นปลาชนิดใหม่ของโลก 
โดยมีความต่างจากปลาที่สมิธบันทึกไว้คือ 
Ceratoglanis pachynema มีหนวดหนากว่า 
พบในแม่น้ำาบางปะกง (มีตัวอย่าง) และพบ
ในลุ่มน้ำาโขง ที่จังหวัดอุบลราชธานี (จาก
รายงานของจารจุนิต ์นภตีะภฎั ในหนงัสอืพชื
และสตัว์ใกลส้ญูพนัธุ์ในประเทศไทย, 2533) 
ผมเห็นในบทความของฮอก ฮี มีเฉพาะ
ตวัอยา่งจากลุม่น้ำาบางปะกง จงัหวดัปราจนีบรุ ี 
แตไ่มมี่ตวัอยา่งจากแมน่้ำาโขง จงึคยุกบัมอรสิ 
คอตทีแลต ผู้เขียนหนังสือ Fishes of Laos 
ที่เคยขอรูปปลาสายยูบางปะกงจากผมไป
ลงหนังสือเล่มน้ีของเขา พอเขาก็เอาไปลง  

คนอ่านก็เข้าใจว่าเป็นปลาจากลาว
 คอตทีแลตเป็นนักมีนวิทยาชาวสวิส 
เราเป็นพันธมิตรด้านการสำารวจปลากันมา
ยาวนาน และเคยเขียนบรรยายปลาซวิเจา้ฟา้ 
จฬุาภรณ์ Amblypharyngodon chulabhornae  
และปลาซิวแคระ Boraras micros เป็นปลา
ชนิดใหม่ของโลกด้วยกัน ผมขอดูตัวอย่าง
สายยแูมน่้ำาโขงจากคอตทแีลตวา่หน้าตาเปน็
ยังไง ตัวแค่ไหน ขอดูรูปถ่ายก็ได้ เขาว่าไม่มี 
เขาแค่เห็นปลาในตลาดที่ปากเซ ประเทศ
ลาว พอเดินกลับมาจะซื้อ ปลาก็ไม่อยู่แล้ว 
ซึ่งก็เป็นธรรมดาของปลาหนึ่งตัว ถ้าเราเห็น
แล้วไม่ซื้อหรือถ่ายรูปไว้ทันที โอกาสสูญจะ
สงูมาก แตผ่มกย็งัตดิอยูว่า่ ถา้เปน็เจ้าสายยู
จริง คอตทีแลตต้องรีบตะครุบทันที เพราะ
เป็นปลาหายากมากในพ้ืนที่น้ัน แต่นี่น่าจะ
เป็นว่า พอเดินผ่านไปแล้วเขามาฉุกคิดว่า 
น่าจะเป็นปลาตัวนี้มั้ง ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้
 ผมมั่นใจว่าครั้งนั้นคอตทีแลตตาฝาดว่า 

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา

บนัทกึไวว้า่ ปลาสายยเูปน็ชนดิเดยีวกบัทีพ่บ
ในบอรเ์นยีว ชวา สมุาตรา ในชือ่ Ceratoglanis  
scleronema ครั้งนั้นเป็นการพบปลาสายยู
ครั้งแรกในประเทศไทย
 ผมอ่านๆ ดูก็ไม่สนใจอะไรนัก เพราะ 
ตอนนั้นผมสนใจปลาทะเลและปลาสีสวยๆ  
มากกว่า หลังจากน้ัน ผมก็มีโอกาสเห็นตัวอย่าง 
เจ้าปลาชนิดนี้ที่สมิธเก็บไว้คที่คณะประมง
ครั้งหนึ่ง และไปเห็นอีกคร้ังที่สถาบันสมิธ
โซเนียน สหรัฐอเมริกา ตอนไปฝึกงานที่นั่น
 คร้ังต่อมาท่ีได้เก่ียวข้องกับเจ้าสายยูก็ตอน 
เรยีนปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล  
ทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราวป ีพ.ศ. 2526- 
2527 ครั้งนั้น ฮิโรชิ เซโน่ เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็น 
นกัเรียนแลกเปล่ียนมาจากมหาวิทยาลัยริวกิว  
ประเทศญ่ีปุน่ ไปไดต้วัอยา่งปลามาจากแม่คา้
แบกะดินข้างตลาดสามย่าน (ตอนนี้เป็น 
สามย่านมิตรทาวน์ไปแล้ว) แม่ค้าคนนี้ขาย
ของพื้นบ้านจากย่านปราจีนบุรี นครนายก 
เซโน่ถ่ายรูปไว้ แล้วดองปลาเป็นตัวอย่างส่ง
กลับไปที่มหาวิทยาลัยริวกิว แต่ตอนนั้นผมก็
ยังไม่สนใจอีก คิดว่าเป็นปลาเหมือนที่พบใน
บอร์เนียวอย่างที่สมิธเขียนไว้ แถมยังบอก
เซโน่อีกว่า น่าจะเป็นปลาเนื้ออ่อนพิการม้ัง 
เพราะหน้าตามันประหลาด
 ผมไดย้นิเรือ่งเจา้สายยูอกีครัง้จากไทสนั 
โรเบิร์ตส์ ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 ตอนเริ่ม
ทำางานที่กรมประมงแล้ว ไทสันเป็นนักวิจัย
ชาวอเมริกันที่เคยมาอยู่เมืองไทย เขาเก็บ 
ตัวอย่างปลาทั่วเอเชียและแอฟริกา และ 
เดินทางเก็บปลาน้ำาจืดมาแล้วเกือบทั่วโลก 
ไทสันเล่าว่า เขานั่งรถไฟจากหัวลำาโพงไป 
ค้างคืน เพื่อตื่นให้ทันตลาดเช้าปราจีนบุรี
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จึงทันซื้อปลาสายยูมา
เป็นตัวอย่าง ผมฟังแล้วก็เริ่มสนใจ และ
อยากถ่ายรูปของเจ้าสายยูให้ได้แบบสวยๆ 
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ปลาที่เห็นคือสายยู เพราะในช่วงสิบปีหลัง 
จากน้ัน มีนักสำารวจปลาท้ังไทยและญ่ีปุ่นไปสุ่ม 
สำารวจปลาทุกสปีชีส์ ในพื้นที่ที่คอตทีแลต 
บอกอีกร่วมสามสิบครั้ง ทั้งในลาวใต้และ
กัมพูชา แต่ก็ไม่เจอเจ้าสายยูเลย
 ผมเองก็ไปสำารวจที่ปากเซเกินสามครั้ง  
และสมัยทำางานอยู่  WWF ก็ ไปสำารวจ 
แม่น้ำาโขงในกัมพูชา ส่วนที่ต่อมาจากปากเซ 
และหลี่ผีของลาว ซึ่งจะมีปลามารวมกัน
มากกว่าที่ปากเซ โดยไปสามคร้ังในสามฤดู 
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2550 ในเดือน
พฤศจิกายน เมษายน และสงิหาคม เราน่ังเรอื 
สำารวจจากกระแจะทวนน้ำาขึน้ไปถงึสตงึเตรง  
แวะนอนไปตามทาง และได้สัมภาษณ์ชาวบ้าน 
ด้วย ผมเอารูปสายยูให้ดู ชาวบ้านก็บอกว่า 
โอ๊ย ปลาดังแดงนี่แหละ มีเยอะแยะ
 ผม รู้ ว่ า ไม่ ใ ช่ ดั ง แดงแน่  ดั งแดง  
(Hemisilurus mekongensis) กับสายยู 
หน้าตาคล้ายกันมาก ตัวผู้หนวดสั้นเหมือน
สายยู แต่หนวดไม่เป็นตุ่มและไม่กระดิก
เท่านั้นเอง ส่วนดังแดงตัวเมียหนวดยาว
เหมือนไม้กวาด ดังแดงมีเยอะในแม่น้ำาโขง
ตั้งแต่เชียงรายไปถึงเขมร ทำาให้มีคนเข้าใจ
ผิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน ตอนไปสำารวจที่ลาว
และเขมร เวลาเจอกองปลาดังแดงทีไหน 
ผมจะคุ้ยดูทุกตัว ดูหนวด ดูปาก ผลออกมา
คือ ไม่มีเจ้าสายยู
 ที่ชาวบ้านบอกว่าสายยูคือดังแดง  
แสดงว่าเขาไม่เคยเห็นสายยู ถ้าเขาเคยเห็น 
แบบจับร้อยตัวเจอตัวนึง เขาจะต้องรู้ว่า 
มนัเป็นปลาอกีชนิดหนึง่ ออ้ หนวดมนัเปน็ติง่ๆ 
เจ้าตัวนี้นานๆ ทีถึงจะได้ เขาจะบอกแบบนี้  
ขณะที่ เมื่อผมไปถามแม่ค้าท่ีนครนายก 
ปราจีนบุรี ผมถามว่าเคยเจอปลาคล้ายปลา
เนื้ออ่อน แต่ปากเล็กๆ ไม่มีเขี้ยวไหม (ปลา
เนื้ออ่อนปากกว้างและมีเขี้ยว) แม่ค้าบอก 

อ๋อ ปลาสายยู (ผมไม่ได้เรียกช่ือปลาเลย) 
ไมใ่ชป่ลาเน้ือออ่น มนัตาเลก็ๆ ปากจู๋ๆ  หนวด
สั้นๆ พอแม่ค้าพูดคำาว่า “ปากจู๋” นี่ใช่เลย 
แต่แม่ค้าไม่ทันดูว่าหนวดมันกระดิกดิ๊งๆ ได้ 
เพราะมันมาตอนตายแล้ว
 หลังได้รับการบรรยายว่าเป็นชนิดใหม่
ของโลก สายยกูม็ชีือ่เสยีงและเปน็ทีต่อ้งการ
มาก เพราะความหายากและความแปลก 
ของมันที่ทำาหนวดกระดิกดิ๊งๆ ๆ ๆ เวลา 
วา่ยน้ำา ไมม่ใีครเจอปลาชนิดน้ีทีอ่ืน่อกียกเวน้
ในลุ่มน้ำาบางปะกง
 ราวปี พ.ศ. 2545-2546 กิตติพงศ์  
จารุธาณินทร์ ได้ส่งสายยูเป็นๆ ที่ร้านแม่น้ำา 
ที่สวนจตุจักรจับมาได้ ไปขายให้อะควาเรียม
ที่ญี่ปุ่นในราคาตัวละหน่ึงแสนบาท ก่อนส่ง
ไปญี่ปุ่น นณณ์ ผาณิตวงศ์ ได้ถ่ายรูปเจ้า
สายยูตัวน้ีเอาไว้ และกลายเป็นรูปสายยู 
ตัวเป็นๆ เพียงรูปเดียวที่ใช้กันอยู่ในโลก 
ตอนนี้ ส่วนปลาในอะควาเรียมญ่ีปุ่น ผมว่า
มันคงตายไปแล้ว.
 หลังจากที่นณณ์ได้รูปปลาคราวน้ัน 
นานๆ ทีผมก็จะได้ข่าวจากเฟซบุ๊กว่ามี 
นกัตกปลาตกไดป้ลาตวัน้ี เขาจะเขา้มาถามวา่ 
ปลาอะไรแปลกจัง ไม่เคยเห็น หนวดมัน
กระดิกได้ด้วย พอติดต่อไปก็พบว่า ปลาตาย
แล้วบ้าง หายไปบ้าง หรือมีคนอื่นมาขอซื้อ
ไปแล้วบ้าง เพราะกว่าผมจะเห็นในเฟซบุ๊ก 
กม็กัจะผา่นไปหลายชัว่โมงหรอืหลายวนัแล้ว 
สว่นปลาทีเ่หน็โฆษณากนัในอนิเทอรเ์นต็วา่มี
เรอืรบัพาไปตกปลาสายย ูพาไปกนิปลาสายย ู
หรือแม้แต่ปลาสายยูที่อะควาเรียมบึงฉวาก 
ก็เป็นคนละชนิดกับสายยูบางปะกง อันนั้น
คือ ปลาสายยูเผือก หรือปลายาง ปลาโมง 
ตระกลูปลาสวาย (Pangasius conchophilus 
Roberts & Vidthayanon, 1991) พอเรียกชือ่
เดียวกันคนก็สับสน

 เพราะความหายากอย่างย่ิงของเจ้า
สายยู ในการประชุม Thailand Red list  
ปีล่าสุด ท่ีประชุมว่าด้วยการจัดสถานภาพ
สัตว์ของประเทศไทย จึงระบุสถานะของเจ้า
สายยูว่าเป็นชนิดใกล้สูญพันธ์ุอย่างวิกฤต 
และพบแหง่เดยีวในโลกในลุ่มน้ำาบางปะกง
 ผมเคยถ่ายสไลด์และเก็บตัวอย่าวดอง 
ของเจ้าสายยูไว้ท่ีกรมประมงตัวหน่ึง แต่ตัวน้ัน 
ไม่สวย ขนาดไม่ถึงคืบ และหางขาด ผมได้
ตัวอย่างมาจากกิตติพงศ์ เดิมทีเขาจะส่ง 
ไปญี่ปุ่นแต่มันตายก่อนเลยยกให้กรมฯ  
แต่ถือว่ายังเป็นตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์
 ถึ งตอนน้ีผมก็ยั งหวั งว่ าจะได้ เก็บ
ตัวอย่างและถ่ายรูปปลาสายยูตัวเต็มวัยที่
สมบูรณ์แบบสดๆ สักครั้ง กรมประมงจะ
ได้มีตัวอย่างปลาที่สมบูรณ์เอาไว้ ใช้เพื่อ 
การศึกษาต่อไป เพราะการถ่ายภาพเพื่อ 
การศกึษาอนกุรมวธิานทีด่เีราตอ้งได้ตัวอย่าง
ที่สมบูรณ์ สดใหม่ และนำามาถ่ายแบบเป็น
ปลานางแบบเพ่ือให้เห็นขนาดและสัดส่วน
ของอวัยวะต่างๆ อย่างชัดเจน
 ล่าสุดเม่ือปลายปีที่ผ่านมา ผมก็ยังลุก
แตเ่ชา้ไปตามหาปลาสายยทูีต่ลาดนครนายก
และปราจีนบุรีอีก แล้วก็ได้คำาตอบเหมือนๆ 
เดมิ ผมถามทไีร แมค่า้กย็นืยนัวา่มแีน ่แต่มา  
“เม่ือวานน้ี” และขายไปแล้ว พอผมไป  
“วันนี้” ก็วืดทุกครั้ง
 เอาเข้าจริงผมก็ไม่รู้หรอกว่า การมา 
เมื่อวานของสายยู อาจเป็นบทสนทนาที่
แม่ค้าอยากทำาให้เรื่องน้ีน่าตื่นเต้นมากขึ้น 
ก็ได้ แต่ไม่เป็นไรหรอก ยังไงเจ้าสายยู 
แห่งบางปะกงก็ยังเป็นหนึ่งในปลาที่ผม 
ตามหาอยู่เสมอ

ป้ันน้ำาเป็น
ปลา
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บ้านนักคิดSci 
Quiz

ฉบับที่แล้วเหมียวถามว่า 
ยุงชนิดใดเป็นพาหะนำาโรคติด
เช้ือไวรัสซิกา และอาการของ
โรคมีอะไรบ้าง ไปดูเฉลยกันฮะ  

รางวัลที่ 1 หมอนรองคอยางพารา
จากนวัตกรรม ParaFIT     
จำ�นวน	1	ร�งวัล

รางวัลที่ 2 กิฟต์เซต “สมุดโน้ต 
I love science และดินสอ”    
จำ�นวน	2	ร�งวัล

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณ�ธิก�รส�ระวิทย์	ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	
111	อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธ�นี	12120	
หรือส่งท�งโทรส�รหม�ยเลข	0	2564	7016	หรือท�ง	e-mail	ที่	sarawit@nstda.or.th	
อย่�ลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	ม�ด้วยนะฮะ

รางวัลประจำาฉบับที่ 93

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประก�ศร�ยชื่อผู้ได้รับร�งวัล

ในส�ระวิทย์	ฉบับที่	94
สำ�หรับของร�งวัล	เร�จะจัดส่งไปให้ท�งไปรษณีย์

ม�ถึงตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วนะฮะที่เร�ทุกคนต้องอยู่กับโรคอุบัติใหม่อย่�ง	 “โควิด	 19”	 และเร�คง
ต้องอยู่กับมันไปอีกสักพักใหญ่ๆ	 จนกว่�จะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด	 19	 ซ่ึงตอนนี้สถ�บันวิจัยและ
หน่วยง�นต่�งๆ	 จ�กทั่วโลกเร่งพัฒน�วัคซีนกันอยู่ฮะ	 และก็คงจะเริ่มมีออกม�ให้ใช้กันในปีหน้�	 ถือว่�
เร็วม�กๆ	 เลย	 เหมียวเคยได้ยินม�ว่�กว่�จะได้วัคซีนแต่ละตัวนั้นต้องใช้เวล�น�น	 10-15	 ปี	 ต้องผ่�น 
ก�รทดสอบหล�ยขั้นตอนเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�น	 ว่�แต่	 การพัฒนาวัคซีนนั้นมี 
ขั้นตอนอะไรบ้าง	คุณผู้อ่�นช่วยบอกเหมียวหน่อยฮะ

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 92  
รางวัลที่ 1 กิฟต์เซตกระเป๋าชอปปิง และกระบอกน้ำา NSTDA ได้แก่
คุณดรุณี	อัศวเสถียร
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจหม้อห้อม ได้แก่	
คุณนิภ�รัตน์	เนียมเพร�ะ	ด.ญ.พรพิสุทธิ์	แอ่งส�ย

โรคติดเชื้อไวรัสซิก�มียุงล�ยเป็น 
พ�หะนำ � โรคเช่นเดียวกันกับโรค 
ไขเ้ลอืดออก	อ�ก�รทัว่ไปกค็ล�้ยๆ	กนั	 
คือ	มีไข้	ปวดเมื่อย	มีผื่นขึ้น	แต่ที่พบ
บ่อยกว่�ไข้เลือดออกคือต�แดงแบบ
ไม่มีขี้ต�	 โดยทั่วไปคนท่ีติดเชื้อจะมี
อ�ก�รไม่รุนแรงหรือไม่มีอ�ก�รเลย	
แต่สำ�หรับคุณแม่ที่กำ�ลังต้ังครรภ์นั้น
ต้องระวังเป็นพิเศษ	 เพร�ะถ้�คุณแม่
ติดเช้ือไวรัสซิก�	 ลูกน้อยในครรภ์ก็
จะติดด้วย	 และที่น่�กลัวคือท�รกจะมี
คว�มพิก�รท�งสมอง

ข้อมูล : https://www.rama.mahidol.
ac.th/rama_hospital/th/services/
knowledge/04252020-0025

มีไข้
ปวดศีรษะ 

ตาแดง
แบบไม่มีข้ีตา

ปวดเมื่อย มีผ่ืนข้ึน 

ลูกติดเช้ือ
เส่ียงพิการทางสมอง

คนทั่วไป คุณแม่ต้ังครรภ์

โรคติดเช้ือไวรัสซิกา

เม่ือได้รับเช้ือสามารถ
ถ่ายทอดสู่ลูกในครรภ์ได้

เม่ือได้รับเช้ืออาจไม่มีอาการ
หรือมีอาการดังน้ี

ZIKA VIRUS DISEASE
ยุงลาย

เปน็พาหะนําโรค 
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คำาคม 
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ

สาระวิทย์

เด็กทุกคนมีพรสวรรค์
ท่ีเราควรให้
การส่งเสริม
- เบร์นาร์ท เฟียริงคา -

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก
-	 ได้รับ	“นิตยส�รส�ระวิทย์”	e-magazine	
	 ร�ยเดือนอย่�งต่อเนื่องท�งอีเมล		
	 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
-	 ซื้อหนังสือของ	สวทช.	ได้รับส่วนลด	20%	
	 ณ	ศูนย์หนังสือ	สวทช.	
	 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
	 https://bookstore.nstda.or.th/

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล 
sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่ 
ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	(MPC)
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
111	อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธ�นี	12120

ใบสมัครสมาชิก

ส�ม�รถสมัครผ่�นช่องท�งออนไลน์ได้ที่ลิงก์		
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ	Scan	QR	Code

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

- Bernard Feringa -
ภาพจาก Nobelprize.org

เบร์นาร์ท เฟียริงคา (18 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 – ปัจจุบัน)
เป็นนักเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ชาวดัตช์ผู้เช่ียวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีระดับโมเลกุลและตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ุ สำาเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเกียรตินิยม และระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโกรนิงเงินในปี ค.ศ. 1974

ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณยาโกบึส วันต์โฮฟฟ์ด้านวิทยาศาสตร์เชิงโมเลกุล ประจำาสถาบันเคมีสตราติง  มหาวิทยาลัย 
โกรนิงเงิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกของราชสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาได้รับรางวัล 
โนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 2016 ร่วมกับ เซอร์ เจ. เฟรเซอร์ สตอดดาร์ต และฌ็อง-ปีแยร์ โซวาฌ จากผลงานด้านการออกแบบ
และสังเคราะห์จักรกลโมเลกุล


